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เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๒๐ น. 
 

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม 
                       

                  เนื่องจากรองศาสตราจารย์  ดร.ดิลก  บุญเรืองรอด  นายกสภาวิทยาลัยเสียชีวิตลง  ดังนั้น
เพื่อให้การประชุมสภาวิทยาลัยดําเนินต่อไปได้สภาวิทยาลัยได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์สุรภี  อิงคากุล  
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทําหน้าที่แทนนายกสภาวิทยาลัยเป็นประธานที่ประชุมตามพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  มาตรา  ๒๘  วรรคสาม  ในเบื้องต้นรองศาสตราจารย์สุรภีฯ  ประธาน
ที่ประชุมกล่าวไว้อาลัยในการจากไปของรองศาสตราจารย์ดร.ดิลกฯ  สรุปได้ว่า  วิทยาลัยมีความเสียใจในการ
จากไปของรองศาสตราจารย์ดร.ดิลกฯ  ความดีของท่านที่ท่านได้บําเพ็ญมาขอให้ส่งผลให้ดวงวิญญาณของท่านสู่
สุคติ  ขอให้ดวงวิญญาณของท่านมีความสุขตลอดไป  และในวาระนี้ผู้รับใบอนุญาตจะร่วมกล่าวไว้อาลัยในการ
จากไปของท่านรองศาสตราจารย์ดิลกฯ  ด้วย 
  อาจารย์ดร.เรียม  ตันศิริ  กรรมการสภาวิทยาลัยผู้รับใบอนุญาต  กล่าวไว้อาลัยในการจากไป
ของรองศาสตราจารย์ดร.ดิลกฯ  สรุปได้ว่า  รองศาสตราจารย์ดร.ดิลกฯ  ท่านเป็นผู้มีคุณูปการในวงการศึกษา
เป็นอย่างมาก  ท่านอยู่ในแวดวงการศึกษามาเป็นเวลานานและได้ให้ความช่วยเหลือสถาบันการศึกษาหลายแห่ง
โดยท่านได้ให้คําปรึกษา  แนะนําให้ความช่วยเหลือและให้เกียรติเป็นนายกสภาวิทยาลัย  เป็นผู้ที่มีความสุภาพ
เรียบร้อยมีความโอบอ้อมอารี  มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม  ท่านได้ช่วยงานของวิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถให้
คําปรึกษาในการบริหารงานของวิทยาลัยอย่างเต็มความรู้ความสามารถของท่าน  วิทยาลัยรู้สึกเสียใจในการจาก
ไปของท่านและขอให้ท่านไปสู่สุคติสุข 
  ในการนี้ประธานที่ประชุมร่วมกับกรรมการสภาวิทยาลัยร่วมกันยืนไว้อาลัยในการจากไปของ
รองศาสตราจารย์ดร.ดิลกฯ  เพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยในการจากไปของท่าน 

 

  ๑.๑  กรรมการสภาวิทยาลัยลาประชุม 
  อาจารย์ฉลอม   อินทกุล  อธิการบดีวิทยาลัยมอบอาจารย์รุจินันท์  วาธีวัฒนารัตน์  เลขานุการ
สภาวิทยาลัยรายงานต่อที่ประชุม  อาจารย์รุจินันท์ฯ  รายงานสรุปได้ว่า  ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการสภา
วิทยาลัยลาประชุม  ๒  ท่านคือ  นายแพทย์กวี  ไชยศิริและอาจารย์พิเชฏฐ  พัฒนโชติ 
 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
  
ระเบยีบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุม สภาวิทยาลัยนครราชสีมา ครัง้ที่  ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

    อาจารย์รุจินันท์  วาธีวัฒนารัตน์  เลขานุการสภาวิทยาลัยนครราชสีมา  เสนอรายงานการ
ประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยนครราชสีมา  ครั้งที่  ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร     
ที่แนบ 
 

   มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
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ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องสบืเนื่อง   
 

  ๓.๑  ผลการดาํเนนิงานตามมติสภาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  ๕  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 
  ๓.๑.๑  การแต่งต้ังตําแหน่งรองอธิการบดีอาวุโส 

อาจารย์ฉลอม  อินทกุล  อธิการบดีวิทยาลัยมอบอาจารย์รุจินันท์  วาธีวัฒนารัตน์  รอง
อธิการบดีฝ่ายกฎหมายและกิจการสภาวิทยาลัยรายงานต่อที่ประชุม  อาจารย์รุจินันท์ฯ  รายงานสรุปได้ว่า  
ตามท่ีได้มีการประชุมสภาวิทยาลัยครั้งที่  ๕  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ในวันศุกร์ที่  ๒๒   มีนาคม   ๒๕๕๖  ที่ผ่าน
มานั้น  สภาวิทยาลัยมีมติให้ความเห็นชอบการแต่งต้ังตําแหน่งรองอธิการบดีอาวุโส  ตามความในมาตรา  ๓๔  
(๑๖)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
บัดนี้วิทยาลัยได้ดําเนินการแต่งต้ัง  ร.อ.นพ.ศรัณย์  อินทกุล  ให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีอาวุโสเรียบร้อยแล้ว 

๓.๑.๒  ผู้สําเร็จการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์สุรภี  อิงคากุล  ประธานที่ประชุมสอบถามความถูกต้องของเอกสาร

ประกอบการอนุมัติจบการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยจํานวน  ๘  คน  อาจารย์ฉลอม  อินทกุล  
อธิการบดีวิทยาลัยมอบอาจารย์รุจินันท์  วาธีวัฒนารัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและกิจการสภาวิทยาลัย
รายงานต่อที่ประชุม  อาจารย์รุจินันท์ฯ  รายงานสรุปได้ว่า  เอกสารประกอบการอนุมัติจบของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตประกอบด้วย  เล่มวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทั้ง  ๘  คนมีครบทั้ง  ๘  เล่ม  และเอกสารแสดงการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์มีครบถ้วน 

๓.๑.๓  การสอบถามการรับนักศึกษาของคณะเทคนิคการแพทย์   
  รองศาสตราจารย์สุรภี  อิงคากุล  ประธานที่ประชุมสอบถามเรื่องการรับนักศึกษาของคณะ
เทคนิคการแพทย์  อาจารย์ฉลอม  อินทกุล  อธิการบดีวิทยาลัยมอบอาจารย์รุจินันท์  วาธีวัฒนารัตน์  รอง
อธิการบดีฝ่ายกฎหมายและกิจการสภาวิทยาลัยรายงานต่อที่ประชุม  อาจารย์รุจินันท์ฯ  รายงานสรุปได้ว่า  
ตามท่ีกรรมการสภาวิทยาลัยมีมติให้วิทยาลัยดําเนินการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการรับนักศึกษาคณะเทคนิค
การแพทย์นั้น  วิทยาลัยได้ดําเนินการสอบถามเรื่องดังกล่าวไปยังสภาเทคนิคการแพทย์เรียบร้อยแล้ว   
  ๓.๑.๔  ความคืบหน้าของคดีปกครองกรณีนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ฟ้องวิทยาลัย 
  รองศาสตราจารย์สุรภี  อิงคากุล  ประธานที่ประชุมสอบถามความคืบหน้าของคดีปกครอง  
อาจารย์รุจินันท์  วาธีวัฒนารัตน์รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและกิจการสภาวิทยาลัย  รายงานต่อที่ประชุม   
สรุปได้ว่า  ฝ่ายกฎหมายของวิทยาลัยได้จัดทําคําให้การเพิ่มเติมช้ีแจงเรื่องการจัดสอบรายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ให้กับนักศึกษาทั้งประเทศถือเป็นการสร้างภาระใหกั้บผู้สอบและการเปลี่ยนเกณฑ์การตรวจประเมิน
ภายหลังที่วิทยาลัยได้ย่ืนเอกสารการประเมินให้กับสภาเทคนิคการแพทย์ซึ่งส่งผลให้การดําเนินการไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ของสภาเทคนิคการแพทย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ 
  ๓.๑.๕  การกําหนดวาระในการดํารงตําแหน่งของผู้บริหาร 
  รองศาสตราจารย์สุรภี  อิงคากุล  ประธานที่ประชุมสอบถามเรื่องวาระในการดํารงตําแหน่ง
ของผู้บริหารวิทยาลัย  อาจารย์ฉลอม  อินทกุล  อธิการบดีวิทยาลัยมอบอาจารย์รุจินันท์  วาธีวัฒนารัตน์ รอง
อธิการบดีฝ่ายกฎหมายและกิจการสภาวิทยาลัยรายงานต่อที่ประชุม  อาจารย์รุจินันท์ฯ  รายงานสรุปได้ว่า  ตาม
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ข้อบังคับบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยไม่ได้มีการกําหนดวาระในการดํารงตําแหน่งของผู้บริหารไว้  จากการ
สํารวจเกณฑ์การกําหนดวาระในการดํารงตําแหน่งมีมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่มีการกําหนดไว้ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  

๔.๑  แต่งตั้งกรรมการสภาวทิยาลัยนครราชสีมาแทนกรรมการสภาที่ว่างลง 
  ๔.๑.๑  นายกสภาวิทยาลัย 

          อาจารย์ดร.เรียม  ตันศิริ  กรรมการสภาวิทยาลัยผู้รับใบอนุญาต  มอบอาจารย์รุจินันท์  วาธี
วัฒนารัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและกิจการสภาวิทยาลัยรายงานต่อที่ประชุม  อาจารย์รุจินันท์ฯ  
รายงานสรุปได้ว่า  ตามที่รองศาสตราจารย์ ดร.ดิลก  บุญเรืองรอด  นายกสภาวิทยาลัยพ้นจากตําแหน่งตาม
วาระตามความในมาตรา  ๓๒  (๑)  ตาย  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  แก้ไข
เพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  นั้น  ทําให้ตําแหน่งนายกสภาวิทยาลัยว่างลง  ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  
๒๕๕๐  ซึ่งกําหนดให้สภาสภาบันในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประกอบด้วยตําแหน่งนายกสภาซึ่งผู้รับใบอนุญาต
เสนอชื่อและให้รัฐมนตรีแต่งต้ังนายกสภานั้น  ขณะนี้ขั้นตอนดังกล่าวอยู่ระหว่างที่ผู้รับใบอนุญาตเสนอชื่อผู้ที่จะ
ดํารงตําแหน่งนายกสภาเพื่อให้รัฐมนตรีลงนามแต่งต้ังต่อไป  หากดําเนินการเรียบร้อยแล้วฝ่ายเลขานุการสภาจะ
นําเสนอที่ประชุมสภาในโอกาสต่อไป 

 รองศาสตราจารย์สุรภี  อิงคากุล  ประธานที่ประชุมสอบถามความเห็นของกรรมการสภา
วิทยาลัยเกี่ยวกับผู้ที่มีความเหมาะสมดํารงตําแหน่งนายกสภาวิทยาลัย 

 อาจารย์พัฒน์ศิณ  สําเริงรัมย์  ให้ความเห็นสรุปได้ว่า  รองศาสตราจารย์ดร.สุรชาติ  ณ  
หนองคาย  มีความเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งนายกสภาวิทยาลัย  เพราะเคยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการสภา
ของวิทยาลัยและเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 

 รองศาสตราจารย์สุรภีฯ  ให้ความเห็นเพิ่มเติมสรุปได้ว่า  รองศาสตราจารย์ดร.สุรชาติฯ  เป็นผู้
ที่มีความรู้  ความสามารถความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับตําแหน่งดังกล่าว   

 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

๔.๑.๒  กรรมการสภาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 
  อาจารย์ดร.เรียม  ตันศิริ  กรรมการสภาวิทยาลัยผู้รับใบอนุญาต  มอบอาจารย์รุจินันท์  วาธี
วัฒนารัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและกิจการสภาวิทยาลัยรายงานต่อที่ประชุม  อาจารย์รุจินันท์ฯ  
รายงานสรุปได้ว่า  ตามที่อาจารย์พัฒน์ศิณ  สําเริงรัมย์  กรรมการสภาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ได้ลาออกจาก
วิทยาลัย   ทําให้ตําแหน่งดังกล่าวว่างลงตามความในมาตรา  ๓๒  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา



 ๕

เอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา  ๒๘  แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่ง
กําหนดให้สภาสถาบันในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประกอบด้วยตําแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์
ซึ่งผู้รับใบอนุญาตเสนอชื่อและให้รัฐมนตรีแต่งต้ังกรรมการสภาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์นั้น  ขณะนี้ขั้นตอน
ดังกล่าวอยู่ระหว่างที่ผู้รับใบอนุญาตเสนอชื่อผู้ที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์เพื่อให้
รัฐมนตรีแต่งต้ังต่อไป   หากดําเนินการเรียบร้อยแล้วฝ่ายเลขานุการสภาจะนําเสนอที่ประชุมสภาในโอกาสต่อไป 

 อาจารย์ดร.เรียม   ตันศิริ   กรรมการสภาวิทยาลัยผู้รับใบอนุญาต   ให้ความเห็นเพิ่มเติมสรุป
ได้ว่า   ในการประชุมบุคลากรของวิทยาลัยที่ผ่านมา  ที่ประชุมได้เสนอชื่อบุคคลที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการสภา
วิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์เพื่อประกอบการคัดเลือกผู้ที่จะดํารงตําแหน่งดังกล่าว  ซึ่งมีทั้งหมด  ๓  คน  คือผู้ช่วย
ศาสตราจารย์บัญชา  วิทยนันต์  อาจารย์พิชชานาถ  เงินดีและอาจารย์อรณิชชา  ทศตา  เมื่อพิจารณาแล้วทั้ง
สามท่านมีความเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์            แต่เนื่องจากเมื่อ
พิจารณาจากภาระงานต่างๆ  แล้วเห็นได้ว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชาฯ   และอาจารย์พิชชานารถฯ  มีภาระงาน
ปริมาณมาก  ส่วนอาจารย์อรณิชชาฯ  ถึงแม้จะมีภาระงานมากแต่เป็นภาระงานที่รับผิดชอบดูแลงานด้านประกัน
คุณภาพ  การบริหารความเสี่ยงอยู่แล้วหากดํารงตําแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์จะก่อให้เกิด
ผลดีต่อการบริหารงานของวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง  ดังนั้นในฐานะผู้รับใบอนุญาตขอเสนอชื่ออาจารย์อรณิชชาฯ  
เพื่อดํารงตําแหน่งดังกล่าว 

 รองศาสตราจารย์สุรภี  อิงคากุล  ประธานที่ประชุมให้ความเห็นเพิ่มเติมสรุปได้ว่า  วิทยาลัยขอ
เสนอชื่ออาจารย์อรณิชชา  ทศตา  เพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์  และจะดําเนินการ
เสนอชื่อไปสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้รัฐมนตรีลงนามแต่งต้ังต่อไป 

 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

๔.๒  สรปุผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบด ี ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 
อาจารย์ฉลอม   อินทกุล   อธิการบดีวิทยาลัย  มอบอาจารย์รุจินันท์  วาธีวัฒนารัตน์         

รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและกิจการสภาวิทยาลัยรายงานต่อที่ประชุม  อาจารย์รุจินันท์ฯ  รายงานสรุปได้ว่า  
ตามหลักการในการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยยึดข้อบังคับวิทยาลัยนครราชสีมา  ว่าด้วยการประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็นกรอบในการประเมินนั้น  สภาวิทยาลัยได้มอบหมาย
คณะกรรมการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี   ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  สภาวิทยาลัยได้มีคําสั่งแต่งต้ังที่  ๐๐๑/๒๕๕๕  เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  ลงวันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๖  ประกอบด้วย  ๑)  รองศาสตราจารย์
สุรภี  อิงคากุล  ผู้แทนสภาวิทยาลัยตําแหน่งประธานกรรมการ  ๒)  อาจารย์สมศักด์ิ  สุคําภา  ผู้แทนสภา
วิทยาลัยตําแหน่งรองประธานกรรมการ  ๓)  อาจารย์ทวิสันต์  โลณานุรักษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกวิทยาลัย
ตําแหน่งกรรมการ        ๔)  ร.อ.สุพรชัย  เศวตมาลย์  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตําแหน่งกรรมการ  ๕) ผู้ช่วย



 ๖

ศาสตราจารย์บัญชา  วิทยอนันต์  ผู้แทนคณาจารย์วิทยาลัยตําแหน่งกรรมการและเลขานุการ  และ  ๖)  
อาจารย์ดร. พนิตา  คําภูษา  คณาจารย์ตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ  ประเด็นหลักในการประเมินมีทั้งหมด  ๖  
ประเด็นคือ  ภาวะผู้นํา  ความสามารถในการพัฒนาองค์กร  คุณสมบัติในการเป็นผู้กํากับดูแลที่ดีภายใต้หลักธรร
มาภิบาล  การบริหารงาน  พฤติกรรมการทํางานและคุณลักษณะส่วนบุคคล  คณะกรรมการใช้วิธีในการประเมิน
คือ  การใช้แบบสอบถาม  พิจารณาดูจากเอกสารผลการปฏิบัติงานและการสัมภาษณ์  ผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดีโดยรวมทั้ง  ๓  ด้าน  ด้านพฤติกรรมการทํางานและคุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในระดับ
ดีมาก  ค่าเป็น  ๔.๒๘  และ  ๔.๔๔  ตามลําดับ  ส่วนด้านการบริหารงานอยู่ในระดับดี ค่าเป็น  ๓.๕๔   

รองศาสตราจารย์สุรภี  อิงคากุล  ประธานที่ประชุมสอบถามความเห็นของกรรมการสภา
วิทยาลัย  ไม่มีกรรมการสภาวิทยาลัยให้ความเห็นเพิ่มเติม 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
๔.๓  สรปุผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารวทิยาลัย  ปกีารศึกษา  ๒๕๕๕ 
อาจารย์ฉลอม   อินทกุล   อธิการบดีวิทยาลัย  มอบอาจารย์อรณิชชา  ทศตา  ผู้ช่วย

อธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารความเสี่ยงรายงานต่อที่ประชุม  อาจารย์อรณิชชาฯ  
รายงานสรุปได้ว่า  ตามหลักการในการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสกอ. และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)  หรือสมศ. โดยยึด
ข้อบังคับวิทยาลัยนครราชสีมา  ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็นแนวทาง
ในการประเมินนั้น  สภาวิทยาลัยได้มอบหมายคณะกรรมการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
วิทยาลัย และนําหลักเกณฑ์การประเมินไปปรับแก้ให้มีการประเมินทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อสะท้อน
ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด  (KPI)  ให้เป็นไปตามเกณฑ์ระบบประกันคุณภาพภายในของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและระบบประกันคุณภาพภายนอก ของ สมศ. ในปีการศึกษา ๒๕๕๔  เป็นแนวทางในการประเมิน   
ในการนี้สภาวิทยาลัยได้มอบหมายให้วิทยาลัยดําเนินการประเมินผู้บริหารวิทยาลัยและนําผลการประเมิน
ดังกล่าวรายงานเพื่อให้กรรมการสภาวิทยาลัยทราบ  ซึ่งการประเมินผู้บริหารประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๕  นี้
วิทยาลัยได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผู้บริหาร  ที่  ๒๒๖/๒๕๕๕  ลงวันที่  ๒๘ มีนาคม  ๒๕๕๖  
เรื่องคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผู้บริหาร   ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๕  คณะกรรมการประกอบด้วย  
๑)  อาจารย์ฉลอม  อินทกุลอธิการบดีตําแหน่งประธานกรรมการ  ๒)  รองศาสตราจารย์สุรภี  อิงคากุล  ผู้แทน
สภาวิทยาลัยตําแหน่งรองประธานกรรมการ  ๓)  อาจารย์ดร.สําราญ  บุญเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
ตําแหน่งกรรมการ  ๔)  อาจารย์พัฒน์ศิณ  สําเริงรัมย์  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาตําแหน่งกรรมการ   
๕)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.  บุญส่ง  ไข่เกษ  รองอธิการบดีวิทยาคารกรุงเทพตําแหน่งกรรมการ  ๖)  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์บัญชา  วิทยอนันต์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารตําแหน่งกรรมการและเลขานุการ  ๗)  อาจารย์ดร. 
พนิตา  คําภูษา  และ  ๘)  นางสาวนิมิตร  ยวดกระโทก  ผู้ช่วยเลขานุการ  ตําแหน่งผู้บริหารที่รับการประเมิน
ได้แก่  รองอธิการบดี  คณบดีและผู้อํานวยการสํานักต่างๆ  ซึ่งในการประเมินผู้บริหารงานของวิทยาลัยในปี
การศึกษา  ๒๕๕๕  ประเด็นหลักในการประเมินมีทั้งหมด ๔  ด้านคือ  งานบริหาร  พฤติกรรมการทํางาน  
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คุณลักษณะส่วนบุคคล  ด้านวิชาการ   ผลการประเมินมิติที่หนึ่งด้านการบริหารมีดังนี้  รองอธิการบดีอาวุโส
ภาพรวมการบริหารร้อยละ  ๖๓.๘๙  อยู่ในระดับพอใช้  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ภาพรวมการบริหารร้อยละ  
๗๘.๗๙  อยู่ในระดับดี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารภาพรวมการบริหารร้อยละ  ๘๙.๐๖  อยู่ในระดับดี  รอง
อธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  ภาพรวมการบริหารร้อยละ  ๙๐.๓๙  อยู่ในระดับดีมาก  รองอธิการบดีฝ่าย
กฎหมายฯ  ภาพรวมการบริหารร้อยละ  ๗๕.๑๔  อยู่ในระดับดี  รองอธิการบดีวิทยาการกรุงเทพ   ภาพรวมการ
บริหารร้อยละ  ๗๗.๓๘  อยู่ในระดับดี  คณบดีคณะนิติศาสตร์  ภาพรวมการบริหารร้อยละ  ๗๗.๔๗  อยู่ใน
ระดับดี  คณบดีคณะศิลปศาสตร์  ภาพรวมการบริหารร้อยละ  ๗๘.๖๕  อยู่ในระดับดี  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  
ภาพรวมการบริหารร้อยละ  ๖๖.๕๓  อยู่ในระดับพอใช้  คณบดีคณะสารสนเทศศาสตร์  ภาพรวมการบริหาร
ร้อยละ  ๗๗.๙๓  อยู่ในระดับดี  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์  ภาพรวมการบริหารร้อยละ  ๗๑.๑๗  อยู่ใน
ระดับดี  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ  ภาพรวมการบริหารร้อยละ  ๘๔.๒๘  อยู่ในระดับดี  คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  ภาพรวมการบริหารร้อยละ  ๗๙.๑๔  อยู่ในระดับดี  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ภาพรวมการ
บริหารร้อยละ  ๗๒.๐๗  อยู่ในระดับดี  ผู้อํานวยการสํานักวิชาศึกษาทั่วไป  ภาพรวมการบริหารร้อยละ  ๗๕.๗๙  
อยู่ในระดับดี  และผู้อํานวยการสํานักวิทยาศาสตร์  ภาพรวมการบริหารร้อยละ  ๗๒.๕๓  อยู่ในระดับดี  ซึ่ง
ภาพรวมการบริหารของผู้บริหารวิทยาลัยเท่ากับร้อยละ  ๗๖.๘๙  อยู่ในระดับดี    ส่วนผลการประเมินหลัก  
ธรรมาภิบาลเท่ากับ  ๗๗.๔๓  อยู่ในระดับดี   

ผลการประเมินในมิติที่สองหลักการบริหารงานด้านธรรมาภิบาลมีดังนี้  รองอธิการบดีอาวุโส
ภาพรวมหลักธรรมาภิบาลร้อยละ  ๖๓.๕๐  อยู่ในระดับพอใช้  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ภาพรวมหลักธรร
มาภิบาลร้อยละ  ๗๑.๓๓  อยู่ในระดับดี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารภาพรวมหลักธรรมาภิบาลร้อยละ  ๘๘.๖๗  
อยู่ในระดับดี  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  ภาพรวมหลักธรรมาภิบาลร้อยละ  ๙๐.๔๒  อยู่ในระดับดีมาก  
รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายฯ  ภาพรวมหลักธรรมาภิบาลร้อยละ  ๗๒.๗๕  อยู่ในระดับดี  รองอธิการบดี
วิทยาการกรุงเทพ   ภาพรวมหลักธรรมาภิบาลร้อยละ  ๗๙.๑๗  อยู่ในระดับดี  คณบดีคณะนิติศาสตร์  ภาพรวม
หลักธรรมาภิบาลร้อยละ  ๗๔.๙๒  อยู่ในระดับดี  คณบดีคณะศิลปศาสตร์  ภาพรวมหลักธรรมาภิบาลร้อยละ  
๗๙.๕๘  อยู่ในระดับดี  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  ภาพรวมหลักธรรมาภิบาลร้อยละ  ๗๔.๐๐  อยู่ในระดับดี  
คณบดีคณะสารสนเทศศาสตร์  ภาพรวมหลักธรรมาภิบาลร้อยละ  ๗๘.๐๘  อยู่ในระดับดี  คณบดีคณะเทคนิค
การแพทย์  ภาพรวมหลักธรรมาภิบาลร้อยละ  ๖๙.๑๗  อยู่ในระดับพอใช้  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ  
ภาพรวมหลักธรรมาภิบาลร้อยละ  ๘๖.๔๒  อยู่ในระดับดี  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ภาพรวมหลัก   
ธรรมาภิบาลร้อยละ  ๘๑.๘๓  อยู่ในระดับดี  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ภาพรวมหลักธรรมาภิบาลร้อยละ  
๗๔.๔๒  อยู่ในระดับดี  ผู้อํานวยการสํานักวิชาศึกษาทั่วไป  ภาพรวมหลักธรรมาภิบาลร้อยละ  ๘๓.๐๘  อยู่ใน
ระดับดี  และผู้อํานวยการสํานักวิทยาศาสตร์  ภาพรวมหลักธรรมาภิบาลร้อยละ  ๗๑.๕๐  อยู่ในระดับดี  ซึ่ง
ภาพรวมหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารวิทยาลัยเท่ากับร้อยละ  ๗๗.๔๓  อยู่ในระดับดี     

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารภาพรวมงานบริหารส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี  
และมีผู้บริหารตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนามีผลการประเมินภาพรวมงานบริหารอยู่ในเกณฑ์ดีมาก   

รองศาสตราจารย์สุรภี  อิงคากุล  ประธานที่ประชุมให้ความเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินซึ่ง
อาจทําให้ผลการประเมินไม่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
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อาจารย์อรณิชชาฯ  รายงานเพิ่มเติมสรุปได้ว่า  ตําแหน่งผู้บริหารที่มีผลประเมินระดับพอใช้นั้น  
เนื่องจากเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานมีการแบ่งสัดส่วนคะแนนในการปฏิบัติงานด้านภาระงานกับภาระ
การสอนร้อยละ  ๕๐  ดังนั้นผลการประเมินของตําแหน่งผู้บริหารบางตําแหน่งซึ่งไม่มีภาระการสอนจะไม่ได้
คะแนนในส่วนภาระการสอนจึงเป็นเหตุให้ผลคะแนนอยู่ในระดับพอใช้  ดังนั้นวิทยาลัยจะดําเนินการปรับเกณฑ์
การประเมินเพื่อใช้ในการประเมินผู้บริหารในปีการศึกษา  ๒๕๕๖   ต่อไป 

รองศาสตราจารย์กาญจนา  นาถะพินธุ  กรรมการสภาวิทยาลัยให้ความเห็นสรุปได้ว่าสัดส่วน
คะแนนตามเกณฑ์การประเมินระหว่างภาระงานสอนและการปฏิบัติงาน  กรณีที่มีการประเมินบุคลากรที่อยู่ใน
ตําแหน่งผู้บริหารวิทยาลัย  น่าจะกําหนดสัดส่วนคะแนนด้านภาระงานสอนมากกว่าการปฏิบัติงาน  โดยเพิ่มร้อย
ละในการบริหารงานมากกว่าภาระงานสอนให้มีความเหมาะสมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการให้คะแนน
ประเมิน 

อาจารย์พัฒน์ศิณ  สําเริงรัมย์  กรรมการสภาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ให้ความเห็นเพิ่มเติม
สรุปได้ว่า  ในมุมมองการประเมินในระดับบริหารมีการแบ่งการประเมินออกเป็น  ๓  ส่วน  คือ  ส่วนที่หนึ่ง
ตําแหน่งบริหารวิชาการ  ถ้ามีการประเมินโดยการนําภาระการสอนมาประเมินด้วยซึ่งจะพิจารณาดูจากการ
ผลิตผลงานวิจัย  งานประดิษฐ์  การทําตํารา  หากพิจารณาดูแล้วผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้บริหารไม่สามารถนําผลการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวมาประเมินรวมกันได้  เพราะฉะนั้นตําแหน่งรองอธิการบดีท่านใดมีภาระงานสอนด้วยต้อง
ได้รับการประเมินทั้งสองส่วนคือทั้งตําแหน่งในสายวิชาการและสายผู้สอนอีกกลุ่มหนึ่งและสายปฏิบัติการอีกกลุ่ม
หนึ่ง  ดังนั้นในโอกาสต่อไปวิทยาลัยน่าจะมีการจําแนกการประเมินตําแหน่งงานในสายบริหาร  วิชาการและสาย
สนับสนุนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อการประเมิน 

รองศาสตราจารย์สุรภีฯ  ให้ความเห็นเพิ่มเติมสรุปได้ว่าวิทยาลัยน่าจะปรับเกณฑ์การประเมิน
ผู้บริหารให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริหารแต่ละตําแหน่งต่อไป 

อาจารย์อรณิชชาฯ  รายงานเพิ่มเติมสรุปได้ว่า  ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยจะ
เข้าไปมีส่วนร่วมกับฝ่ายบริหารรีบเร่งดําเนินการปรับเกณฑ์การประเมินผู้บริหารของวิทยาลัยเพื่อใช้ประเมิน
ผู้บริหารในปีการศึกษา  ๒๕๕๖  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่บุคลกรต่อไป 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
 
๔.๔  รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม 
อาจารย์ฉลอม   อินทกุล   อธิการบดีวิทยาลัย  มอบอาจารย์อรณิชชา  ทศตา  ผู้ช่วย

อธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริหารความเสี่ยง  รายงานต่อที่ประชุม  อาจารย์อรณิชชาฯ  
รายงานสรุปได้ว่า  ด้วยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)  หรือสมศ. 
ได้แต่งต้ังคณะผู้ประเมินภายนอกรอบสามวิทยาลัยนครราชสีมาเพื่อเข้าตรวจประเมินและตรวจเยี่ยมวิทยาลัย
ประกอบด้วย  รองศาสตราจารย์ดร.สุมนต์  สกลไชย  รองศาสตราจารย์ดร.นิพันธ์  จิตสมบัติ  ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์วันชัย  สุ่มเล็ก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก  ทิพรส  และอาจารย์รัศมีเพ็ญ  นาครินทร์  เพื่อทํา
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หน้าที่ตรวจประเมินในระหว่างวันที่  ๒๙ - ๓๐  เมษายน  ถึงวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ที่ผ่านมานั้น  
คณะกรรมการได้ตรวจเยี่ยมจากเอกสารรายงานการประเมินตนเองระดับสถาบันและข้อมูลต่างๆ  รวมทั้งการ
สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  (พ.ศ.  ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)  
และตามแบบรายงานที่สมศ. กําหนด   หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินประกอบด้วย  ๘  คณะคือ  คณะ
นิติศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ  คณะสารสนเทศศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ  คณะ
สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  และบัณฑิตวิทยาลัย   

ผลการประเมินตัวบ่งชี้พันธกิจหลัก  ๑๑  ตัวบ่งชี้  มีดังนี้  คณะนิติศาสตร์คะแนนเฉลี่ย  ๔.๓๙  
ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี  คณะศิลปศาสตร์คะแนนเฉลี่ย  ๓.๘๔  ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี  คณะ
บริหารธุรกิจคะแนนเฉลี่ย  ๓.๕๓  ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี  คณะสารสนเทศศาสตร์คะแนนเฉลี่ย  ๓.๘๐  
ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี   คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพคะแนนเฉลี่ย  ๓.๔๗  ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี  คณะ
เทคนิคการแพทย์คะแนนเฉลี่ย  ๓.๘๐  ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี  คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยี
สุขภาพคะแนนเฉลี่ย  ๓.๖๓  ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี  บัณฑิตวิทยาลัยคะแนนเฉลี่ย  ๓.๘๒  ระดับคุณภาพ
อยู่ในเกณฑ์ดี  ซึ่งได้รับรองมาตรฐานการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพรอบสาม  ระดับสถาบันคะแนน
เฉลี่ย  ๔.๐๙  ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีได้รับรองมาตรฐานการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพรอบสาม   

ผลการประเมินรวม  ๑๘  ตัวบ่งชี้  (๒๐  ประเด็น)  มีดังนี้  คณะนิติศาสตร์คะแนนเฉลี่ย  
๔.๑๗  ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี  คณะศิลปศาสตร์คะแนนเฉลี่ย  ๓.๘๓  ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี  คณะ
บริหารธุรกิจคะแนนเฉลี่ย  ๓.๖๘  ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี  คณะสารสนเทศศาสตร์คะแนนเฉลี่ย  ๓.๘๕  
ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี   คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพคะแนนเฉลี่ย  ๓.๖๓  ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี  คณะ
เทคนิคการแพทย์คะแนนเฉลี่ย  ๓.๙๐  ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี  คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยี
สุขภาพคะแนนเฉลี่ย  ๓.๘๐  ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี  บัณฑิตวิทยาลัยคะแนนเฉลี่ย  ๓.๙๕  ระดับคุณภาพ
อยู่ในเกณฑ์ดี  ซึ่งได้รับรองมาตรฐานการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพรอบสาม  ระดับสถาบันคะแนน
เฉลี่ย  ๔.๐๙  ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีได้รับรองมาตรฐานการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพรอบสาม   

ในการนี้คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะวิทยาลัยเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนามีทั้งหมด  ๕   
ประเด็นดังนี้  ประเด็นที่หนึ่งวิทยาลัยควรทําแผนกลยุทธ์ที่นําไปสู่การพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านคุณวุฒิและ
ตําแหน่งทางวิชาการ  ประเด็นที่สองจัดการบูรณาการผลงานวิจัยเพื่อใช้ผลงานวิจัยเป็นพื้นฐานสู่การต่อยอดใน
การวิจัยเชิงรุก  ประเด็นที่สามวิทยาลัยควรมีโครงการจัดทําตําราที่มีความชัดเจน  เช่น  การกําหนดหัวเรื่องของ
ตํารา  กองบรรณาธิการ  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  เพื่อที่จะสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการใน
มาตรฐานสากล  ประเด็นที่สี่การพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ควรได้รับการพัฒนาด้านภาษาสากลหรือภาษา
ท้องถิ่นเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีของประชาคมอาเซียน  เช่น  การจัดต้ังสถาบันภาษา  โครงการเเลกเปลี่ยน
นักศึกษา  หรือการจัดทํารายวิชาสหกิจศึกษาร่วมกับภาคเอกชนชั้นนําของประเทศและต่างประเทศ  และ
ประเด็นที่ห้าวิทยาลัยควรมีแผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชนในลักษณะที่เป็นแผนบูรณาการสาขาวิชา  โดย
คํานึงถึงความต่อเนื่องและความยั่งยืนและผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมที่มีความชัดเจน 

รองศาสตราจารย์กาญจนา  นาถะพินธุ  กรรมการสภาวิทยาลัยให้ความเห็นสรุปได้ว่า  
วิทยาลัยสามารถนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมาปรับใช้กับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงได้  โดยวิทยาลัย



 ๑๐

ต้องพิจารณาระดับความรุนแรงของความเสี่ยงเพื่อหาวิธี  การจัดทําโครงการและกิจกรรมเพื่อใช้ในการจัดการ
ความเสี่ยงของวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์สุรภี  อิงคากุล  ประธานที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับระดับคะแนนและผลการ
ประเมินของคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (แพทย์แผนจีน)  และขอให้ฝ่ายประกันคุณภาพของวิทยาลัยแจ้งให้คณะ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  (แพทย์แผนจีน)  ในการจัดทําโครงการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ระดับคะแนนสูงขึ้นเป็นไปตาม
เกณฑ์  และขอให้คณะวิชาที่มีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะในแต่ละคณะ  เช่นคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (แพทย์
แผนจีน)  ต้องตระหนักและพิจารณาว่ามีเรื่องใดที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะที่ต้องทําที่มีความแตกต่างจากคณะอื่น
ต้องรีบเร่งดําเนินการจัดทําให้เป็นไปตามเกณฑ์   เพราะวิทยาลัยจะเข้มแข็งได้ทุกคณะวิชาต้องมีความเข้มแข็ง
และขอให้ทุกคณะวิชามีการวางแผนในการแก้ปัญหาต่างๆ  ด้วย     

อาจารย์สกนธ์  อินทกุล  กรรมการสภาวิทยาลัยให้ความเห็นสรุปได้ว่าขอสนับสนุน
ข้อเสนอแนะของรองศาสตราจารย์กาญจนาฯ  ที่ขอให้วิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมินภายนอกรอบ
สามเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  การจัดทําโครงการตามยุทธศาสตร์  และขอ
เพิ่มเติมข้อเสนอแนะว่าขอให้วิทยาลัยนําข้อเสนอแนะดังกล่าวปรับเกณฑ์การประเมินบุคลากรหรือผู้บริหาร  
โดยการปรับสัดส่วนคะแนนในการประเมินให้เน้นในเรื่องการจัดทําผลงานวิจัย  การนําเสนอผลงานวิจัย  การ
ตีพิมพ์บทความงานวิจัยตลอดจนการพัฒนาคณาจารย์ในแต่ละคณะวิชาเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาปรับปรุงเกณฑ์การการประเมิน 

รองศาสตราจารย์กาญจนาฯ  ให้ความเห็นเพิ่มเติมสรุปได้ว่าเนื่องจากการตรวจประเมิน
ภายนอกรอบสามมีการตรวจประเมินคุณภาพเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาแต่ละคณะวิชา  ซึ่งผลการประเมิน
แต่ละคณะวิชาจะมีระดับคะแนนตามตัวบ่งชี้ต่างๆ  ดังนั้นขอให้วิทยาลัยนําผลการประเมินและระดับคะแนนแจ้ง
คณะวิชาเพื่อพิจารณาว่าตัวบ่งชี้ใดมีระดับคะแนนที่น้อยหรือมีปัญหาเพื่อให้คณะวิชาเร่งดําเนินการแก้ไข  ซึ่ง
คณะวิชาสามารถแก้ปัญหาโดยการเสนอโครงการและดําเนินการให้สอดคล้องเพื่อแก้ปัญหาระดับคะแนนตัวบ่งชี้
ที่มีผลคะแนนน้อยให้เป็นไปตามเกณฑ์และได้ระดับคะแนนสูงขึ้น 

อาจารย์อรณิชชาฯ  รายงานเพิ่มเติมสรุปได้ว่า  ข้อสังเกตของคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  ๓.๔๗  นั้น  เป็นข้อสังเกตที่เกิดจากการที่คณะกรรมการผู้ประเมินเสนอแนะโดย
ไม่ได้พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน  เพราะคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพได้เตรียมความพร้อมในการตรวจประเมิน
ซึ่งมีทั้งเล่มรายงานการวิจัย  เอกสารจากหน่วยงานภายนอกที่ยืนยันการนําผลงายวิจัยไปใช้ประโยชน์  แต่
หลังจากมีการตรวจประเมินเรียบร้อยแล้วคณะกรรมการแจ้งวิทยาลัยว่าให้มีการปรับคะแนนจากคะแนนเต็ม  ๕  
ให้เป็น  ๐  เพราะคณะกรรมการอ้างว่าวิทยาลัยไม่มีเอกสารการผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม
ผลงานวิจัยในมนุษย์  ซึ่งฝ่ายประกันคุณภาพของวิทยาลัยได้นําเรื่องดังกล่าวเรียนปรึกษาหารือกับรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม  ในการนี้รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการมหาวิทยาลัยบูรพาได้ให้คําแนะนําสรุปได้ว่าวิทยาลัยควรที่จะดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรม
ภายในมนุษย์หรือภายในสัตว์เนื่องจากวิทยาลัยมีการเปิดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ  คณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์  เทคนิคการแพทย์และนักวิทยาศาสตร์   ฉะนั้นคณะกรรมการจริยธรรมควรมีทั้งใน
มนุษย์และในสัตว์  ส่วนนักศึกษาหากจะทําผลงานวิจัย  วิทยาลัยต้องมีมาตรการป้องกันเช่นกันอาจมีการแต่งต้ัง



 ๑๑

คณะกรรมการระดับคณะวิชาเพ่ือพิจารณาเบื้องต้นก่อน  และนําผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาต้องมีการ
กลั่นกรองจากคณะกรรมการจริยธรรมด้วย 

รองศาสตราจารย์กาญจนาฯ  ให้ความเห็นเพิ่มเติมสรุปได้ว่า  กรณีที่วิทยาลัยจะดําเนินการ
แต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรม  กรรมการแต่ละคนต้องผ่านการอบรมในเรื่องของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
และในสัตว์  ซึ่งวิทยาลัยสามารถร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้  เพราะ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกเข้าร่วมอบรมในเรื่องการจัดทําผลงานวิจัยเป็นระยะๆ  
หรือวิทยาลัยอาจเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อบรรยายอบรบสัมมนาบุคลากรของวิทยาลัย  
เพราะถ้าบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทํางานวิจัยเสร็จเรยีบร้อยแล้วจะมีกระบวนการขอจริยธรรมโดยการ
กลั่นกรองของคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์  ซึ่งกรรมการที่ทําหน้าที่ดังกล่าวต้องผ่านการอบรมเป็น
ประจําทุกปีเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้มีการกําหนดไว้ 

รองศาสตราจารย์ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช  กรรมการสภาวิทยาลัยให้ความเห็นสรุปได้ว่า  จาก
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ประเมินภายนอกรอบสามที่ให้ข้อเสนแนะแต่ละคณะวิชานั้นจะเห็นได้ว่ามี
ทิศทางในการให้ข้อเสนอแนะที่มีความคล้ายคลึงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของผลงานวิจัยและการพัฒนาการ
จัดทําตําราวิชาการ  ซึ่งจะเกิดผลดีและเกิดประโยชน์ต่อผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของอาจารย์ในแต่ละ
คณะวิชาและรวมไปถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษาของวิทยาลัย  เพราะอาจารย์จะได้ทําตําราทางวิชาการ
ที่มีคุณภาพสามารถนํามาใช้ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนได้  เพราะฉะนั้นขอให้กรรมการสภาวิทยาลัย
ร่วมกันพิจารณาทิศทางและความเป็นไปได้ของการมีนโยบายในเรื่องของการสนับสนุนในเรื่องดังกล่าวหรือ
กําหนดให้จัดทําที่มีลักษณะเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่จะเป็นนโยบายในการปรับใช้กับคณะวิชาต่างๆ  การที่จะ
ให้แต่ละคณะวิชาไปกําหนดแนวทางขึ้นใช้เองอาจจะทําให้ไม่สามารถทราบได้ว่าจะนําหลักเกณฑ์ไปปฏิบัติได้มาก
น้อยเพียงใด  แต่ถ้าเป็นนโยบายหรือแนวทางจากกรรมการสภาวิทยาลัยที่มีกําหนดระยะเวลาให้นําไปสู่การ
ปฏิบัติน่าจะส่งผลให้ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาด้านงานวิจัย  
การจัดทําตําราวิชาการ  หรือในเรื่องของการพัฒนาอันเกี่ยวข้องกับเรื่องการตีพิมพ์บทความวิจัยเพราะเรื่อง
ดังกล่าวมีความสําคัญกับคุณภาพและภาพลักษณ์ของวิทยาลัยด้วย 

รองศาสตราจารย์สุรภีฯ  ขอให้รองศาสตราจารย์ดร.เพ็ญศรีฯ  ให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
นโยบายในการแก้ปัญหาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน 

รองศาสตราจารย์ดร.เพ็ญศรีฯ  ให้ความเห็นเพิ่มเติมสรุปได้ว่า  วิทยาลัยสามารถดําเนินการ
แก้ปัญหาดังกล่าวได้  ๒  แนวทาง  คือ  กรณีที่เป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วนและเป็นข้อเสนอแนะที่มีความคล้ายคลึง
กันทุกคณะวิชาหากเป็นนโยบายที่สภาวิทยาลัยเป็นผู้กําหนดให้ปฏิบัติน่าจะทําให้เกิดการนําไปปฏิบัติได้รวดเร็ว
มากกว่า  แต่ถ้าไม่เป็นนโยบายจากสภาวิทยาลัยควรต้องให้ข้อเสนอแนะข้อสังเกตและมีการกําหนดระยะเวลาใน
การปฏิบัติไว้ด้วยเพื่อให้มีการแก้ไขได้รวดเร็ว  มิฉะนั้นในการประเมินครั้งต่อ ๆ  ไปวิทยาลัยจะได้รับ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ประเมินเช่นเดิมอีก 

อาจารย์สมศักด์ิ  สุคําภา  กรรมการสภาวิทยาลัยให้ความเห็นสรุปได้ว่า  คณะกรรมการผู้
ประเมินให้ข้อเสนอแนะแต่ละคณะที่มีความคล้ายคลึงกันเกี่ยวกับการตีพิมพ์บทความงานวิจัยนั้นสภาวิทยาลัย
ควรมีนโยบายให้ผู้บริหารเปิดช่องทางวิธีการในการส่งผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ที่มีความหลากหลายเพิ่มขึ้นเพื่อให้
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เกิดความสะดวกในการตีพิมพ์บทความงานวิจัย รวมทั้งการสรรหาแหล่งทุนสนับสนุนเพื่อใช้ในการพัฒนา
ผลงานวิจัยในระดับที่สามารถนําไปเผยแพร่ได้  อีกประการหนึ่งคือการนําผลงานวิจัยนําไปใช้ประโยชน์ใน
หน่วยงานต่างๆ  ควรมีการประสานความร่วมมือให้เกิดพันธมิตรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  โดยนําคําถาม
จากหน่วยงานภายนอกต่างๆ  มาพัฒนาเป็นผลงานวิจัยและสร้างกระบวนการ  Research  and  
Development  และ  Refill  ไปสู่สังคมได้  ทั้งเป็นการทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและไม่ใช่เป็น
การทําเพื่อรับการประเมินเท่านั้นและถือเป็นกระบวนการต่อเนื่องและเป็นการเปิดช่องทางอํานวยความสะดวก
ให้กับคณาจารย์นักศึกษาได้จัดทําผลงานวิจัย  การตีพิมพ์บทความวิจัยและการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้    

รองศาสตราจารย์สุรภีฯ  สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบของนโยบายของกรรมการสภา
วิทยาลัยในการจัดทําตําราวิชาการการจัดทําผลงานวิจัยและการตีพิมพ์บทความงานวิจัย  สภาวิทยาลัยจะจัดทํา
ในรูปแบบของโครงการหรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

รองศาสตราจารย์กาญจนาฯ  ให้ความเห็นเพิ่มเติมสรุปได้ว่า  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ผู้ประเมินวิทยาลัยน่าจะนําไปบรรจุอยู่ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของวิทยาลัย  โดยกําหนดเรื่องของการ
จัดทําผลงานวิจัย  การตีพิมพ์บทความงานวิจัยและการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ถือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ใน
ระดับสูง  ขั้นตอนต่อไปวิทยาลัยต้องศึกษาหรือกําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว  วิธีการจัดการความ
เสี่ยงอาจอยู่ในรูปของการจัดทําโครงการ  เช่น  โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรเรื่องการผลิตตําราหรือ
ผลิตผลงานวิจัย  เมื่อมีการจัดทําโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ควรกําหนดให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ  เช่น  การ
ทําความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก  วิทยาลัยอาจให้อาจารย์หรือนักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ทําความร่วมมือทางวิชาการเพื่อศึกษาข้อมูลในการทําความร่วมมือ  ซึ่งสามารถนําข้อมูลดังกล่าวนําไปสู่การทํา
ผลงานวิจัย  ในขณะเดียวกันอาจได้แหล่งเงินทุนในการนํามาทําผลงานวิจัยอีกด้วย  ส่วนเรื่องของการผลิตตํารา
ทางวิชาการหากอาจารย์ไม่มีทักษะด้านการผลิตตําราวิชาการ  วิทยาลัยอาจแก้ปัญหาโดยการจัดอบรมวิธีการ
ผลิตตําราวิชาการที่มีความถูกต้องและได้มาตรฐาน  เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าวิทยาลัยได้มีการนําข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการผู้ประเมินมาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในรูปแบบของการ
จัดทําโครงการผลิตผลงานวิจัยและตําราและเมื่อจัดทําโครงการแล้วจะส่งผลให้วิทยาลัยมีการจัดทํากิจกรรมซึ่ง
สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ 

รองศาสตราจารย์สุรภีฯ  ให้ความเห็นเพิ่มเติมสรุปได้ว่า   จากข้อสังเกตของกรรมการสภา
วิทยาลัย  สภาวิทยาลัยมีหน้าที่ในการกําหนดนโยบายตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งเป็นนโยบายที่
กําหนดให้วิทยาลัยและส่งเสริมให้มีการพัฒนาทางด้านการผลิตตําราทางวิชาการและผลงานวิจัย  และส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการตีพิมพ์บทความงานวิจัย  และสอบถามความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการกําหนดนโยบาย 

รองศาสตราจารย์ดร.เพ็ญศรีฯ  ให้ความเห็นเพิ่มเติมสรุปได้ว่า  เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของ
รองศาสตราจารย์กาญจนาฯ  ที่ส่งเสริมให้วิทยาลัยทํางานร่วมกับชุมชนเพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางในการผลิต
ผลงานวิจัย  เช่น  วิทยาลัยมีบุคลกรที่มีความรู้ความสามารถอย่างกว้างขวางและมีเครือข่ายเก่ียวกับงาน
หอการค้าไทยและหอการค้าระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือคืออาจารย์ทวิสันต์  โลณานุรักษ์  ที่ได้ให้เกียรติเป็น
กรรมการและที่ปรึกษาการบริหารงานต่างๆ  ให้กับทางวิทยาลัย  รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ  ที่อยู่ในจังหวัด
นครราชสีมาด้วย  โดยที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางทางด้านอุตสาหกรรมอยู่แล้ว  ดังนั้นวิทยาลัยน่าจะมี
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การสร้างความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรและผลงานวิจัยตามกระบวนการ  Research  and  
Development  ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์สมศักด์ิฯ  และเรื่องของหอการค้าสภาอุตสาหกรรมของจังหวัด
นครราชสีมาที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้ว  จึงขอให้วิทยาลัยขอคําปรึกษาจากอาจารย์ทวิสันต์ฯ  ซึ่งวิทยาลัยสามารถ
บรรจุการดําเนินการดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยในโครงการตามที่รองศาสตราจารย์กาญจนาฯ  เสนอไว้ได้   

รองศาสตราจารย์สุรภีฯ  ให้ความเห็นเพิ่มเติมสรุปได้ว่า   จากข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
สามารถสรุปนโยบายได้  ๒  ประการคือ  ประการที่หนึ่งคือนโยบายเรื่องของการสนับสนุนให้บุคลากรผลิตตํารา
ทางวิชาการหรือผลงานวิจัยรวมทั้งการตีพิมพ์บทความงานวิจัย  และประการที่สองคือการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชนโดยการประสานงานกับองค์กรส่วนท้องถิ่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  เมื่อ
พิจารณาแล้วงานดังกล่าววิทยาลัยได้ดําเนินการอยู่แล้ว  เพียงแต่ทําให้มีความชัดเจนมากขึ้น  ส่วนช่องทางเรื่อง
งบประมาณวิทยาลัยควรสรรหาแหล่งทุนภายนอกเพื่อสนับสนุนการจัดทําผลงานวิจัยให้เพิ่มขึ้น 

รองศาสตราจารย์ดร.เพ็ญศรีฯ  ให้ความเห็นเพิ่มเติมสรุปได้ว่า  ตามข้อเสนอแนะของ        
รองศาสตราจารย์กาญจนาฯ  เรื่องการทําตําราทางวิชาการ  โดยปกติผู้ที่จะทําตําราทางวิชาการบางครั้งไม่มี
ความถนัดที่จะทําตําราทางวิชาการ  ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นคือผู้ที่จะทําตําราทางวิชาการที่ดีและถูกต้องได้ต้อง
ผ่านการอบรม  ต้องมีหลักการ  เช่นกรณีมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการส่งอาจารย์ไปอบรมการจัดทําตําราทาง
วิชาการที่ต่างประเทศเป็นระยะเวลา  ๒ – ๓  เดือน  ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสําคัญยิ่งในการจัดทําตํารา  ไม่ว่าจะเป็น
การจัดทําข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากองค์กรภายนอก  ผู้ที่จะขอทุนยังขาดความกล้าที่จะเขียนไป
ขอทุนสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนภายนอก  ดังนั้นวิทยาลัยน่าจะจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการจัดทําตําราทาง
วิชาการและการจัดทําผลงานวิจัยรวมถึงการเขียนข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอทุนภายนอก  วิทยาลัยอาจต้ัง
คณะกรรมการหรือคณะทํางานที่ได้รับมอบหมายเฉพาะกิจที่สามารถจัดทําผลงานวิจัยตําราและสามารถเขียน
ข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอทุนจากองค์กรภายนอกเพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามต่อไป 

รองศาสตราจารย์กาญจนาฯ  ให้ความเห็นเพิ่มเติมสรุปได้ว่า  การทําผลงานวิจัย ลําดับแรก
วิทยาลัยควรสํารวจบุคลากรที่มีความพร้อมที่จะทําตําราทางวิชาการหรือทําผลงานทางวิจัย  แต่สิ่งที่สําคัญที่ต้อง
พิจารณาประการแรกคือทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยหรือทักษะในการจัดทําตําราทางวิชาการ  ซึ่งหาก
พิจารณาแล้วการเขียนตําราเป็นเรื่องค่อนข้างยาก  ดังนั้นวิทยาลัยต้องมีการพัฒนาโดยทําเป็นเอกสารคําสอน
ก่อนและมีการพัฒนาทักษะซึ่งควรระบุไว้ในโครงการว่าเป็นขั้นตอนการดําเนินการ  กล่าวคือขั้นตอนแรกเป็นการ
พัฒนาทักษะ  ถ้าเป็นเรื่องการผลิตผลงานวิจัยเป็นเรื่องของการพัฒนาทักษะในการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อ
ขอทุนวิจัยภายนอก  ถ้าเป็นเรื่องของการสอนถือเป็นเรื่องของการพัฒนาทักษะในการเขียนตําราหรือเอกสารคํา
สอน  ซึ่งรวมถึงลิขสิทธ์ิ  สิทธิบัตร  ความถูกต้องเรื่องของการอ้างอิง  สําหรับเรื่องของการวิจัยนั้นมีความ
จําเป็นต้องมีผู้นําในการทําวิจัย  เพื่อทําหน้าที่ในการหาแหล่งทุนจากภายนอก  ซึ่งงานวิจัยที่ทําไม่จําเป็นต้องเป็น
การทําวิจัยเด่ียว  อาจทําวิจัยเป็นกลุ่มโดยมีการแบ่งภาระงานกันทําและจะเกิดความชํานาญในอนาคตต่อไป   

รองศาสตราจารย์สุรภีฯ  ให้ความเห็นเพิ่มเติมสรุปได้ว่า   นโยบายเพิ่มเติมอีกประการหนึ่งคือ  
สภาวิทยาลัยมีนโยบายให้วิทยาลัยจัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดทําตําราทางวิชาการและการผลิตผลงานวิจัย 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 



 ๑๔

ระเบยีบวาระที่  ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ใหค้วามเหน็ชอบ 
 

๕.๑  อนุมัติงบการเงนิประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 
อาจารย์ฉลอม   อินทกุล   อธิการบดีวิทยาลัย  มอบอาจารย์จีรนันท์  ถิระภาพร  หัวหน้างาน

บัญชีรายงานต่อที่ประชุม  อาจารย์จีรนันท์  ฯ  รายงานสรุปได้ว่า  ด้วยวิทยาลัยนครราชสีมาได้ดําเนินการจัดทํา
งบการเงินประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๕   สําหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  สรุปได้ว่าสถานะ
ทางการเงินประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๕  มีสินทรัพย์ลดลงจากปีการศึกษา  ๒๕๕๔  เป็นจํานวนเงินสิบเจ็ดล้าน
แปดแสนบาทเศษ  มีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา  ๒๕๕๔ เป็นจํานวนเงินหนึ่งล้านสามแสนบาทเศษ  มีทุน
ลดลงจากปีการศึกษา  ๒๕๕๔  เป็นจํานวนเงินยี่สิบล้านบาทเศษ  สรุปผลการดําเนินงานของปีการศึกษา  
๒๕๕๕  เมื่อเปรียบเทียบรายได้กับปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๕  มีรายจ่ายมากกว่ารายได้เป็น
จํานวนเงินยี่สิบล้านเก้าแสนบาทเศษ  

ในการนี้วิทยาลัยได้ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทําการตรวจสอบงบการเงินประจําปีการศึกษา  
๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งงบรายได้ค่าใช้จ่ายรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสมรวมและเงินกระแสสด
รวมสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน  รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญต่างๆ  สรุปได้ว่า  งบการเงินแสดงฐานะ
ทางการเงินของวิทยาลัยและผลการดําเนินงานและงบกระแสเงินสด  สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันมีความถูกต้อง
ในสาระสําคัญตามมาตฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ  หากกรรมการสภา
วิทยาลัยอนุมัติงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ววิทยาลัยจะดําเนินการรายงานการสอบบัญชีไปสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน  ๑๒๐ วันนับแต่สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  งานบัญชีวิทยาลัยได้นําเรื่อง
ดังกล่าวเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารวิชาการ  ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๔  
กรกฎาคม  ๒๕๕๖ และสภาวิทยาลัยมีอํานาจอนุมัติงบการเงิน  ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ตามความในมาตรา  ๖๗  
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

รองศาสตราจารย์สุรภี  อิงคากุล  ประธานที่ประชุมสอบถามความเห็นของกรรมการสภา
เพิ่มเติม  ไม่มีกรรมการสภาให้ความเห็นเพิ่มเติม 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  
 
๕.๒  ให้ความเห็นชอบจัดสรรเงนิกองทุนวิทยาลัย 
อาจารย์ฉลอม   อินทกุล   อธิการบดีวิทยาลัย  มอบอาจารย์จีรนันท์  ถิระภาพร  หัวหน้างาน

บัญชีรายงานต่อที่ประชุม  อาจารย์จีรนันท์  ฯ  รายงานสรุปได้ว่า    เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสกอ.  เรื่องการจัดสรรเงินกองทุนซึ่งกําหนดให้สถาบันต่างๆ  จัดสรร
เงินกองทุนในการบริหารของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา  อีกทั้งเพื่อให้งบประมาณมีความเพียงพอต่อค่าใช้จ่าย
สําหรับแต่ละกองทุนอาศัยความในมาตรา  ๖๖  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  วิทยาลัยได้มีการ
จัดสรรเงินรายได้ส่วนที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจําปีของกองทุนทั่วไปให้แก่กองทุนประเภทอื่น  วิทยาลัยได้
ดําเนินการจัดสรรเงินกองทุนต่างๆ  ทั้งหมด  ๗  กองทุนดังนี้คือ  กองทุนทั่วไป  กองทุนทรัพย์สินถาวรจัดสรร



 ๑๕

เงินกองทุนจํานวนสิบห้าล้านบาท  กองทุนวิจัยจัดสรรเงินกองทุนจํานวนสามล้านห้าแสนบาท  กองทุนห้องสมุด
และเทคโนโลยีจัดสรรเงินกองทุนจํานวนสองล้านห้าแสนบาท  กองทุนพัฒนาบุคลากรจัดสรรเงินกองทุนจํานวน
สองล้านห้าแสนบาท  กองทุนสงเคราะห์จัดสรรเงินกองทุนจํานวนหนึ่งล้านห้าแสนบาท  และกองทุนอื่นๆ  
(กิจกรรมนักศึกษา)  ในการนี้งานบัญชีวิทยาลัยได้นําเรื่องเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารวิชาการ  ในคราวการ
ประชุม ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๔  กรกฎาคม   ๒๕๕๖   และสภาวิทยาลัยมีอํานาจอนุมัติการ
จัดสรรเงินกองทุน  ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ตามความในมาตรา  ๔๓  (๓)  มาตรา  ๖๑  และมาตรา  ๖๖  แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

อาจารย์สกนธ์  อินทกุล  กรรมการสภาวิทยาลัยสอบถามเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนสรุปได้
ว่า  เมื่อพิจารณาการจัดสรรเงินกองทุนแต่ละกองทุนจะเห็นได้ว่ามีบางกองทุนที่มีการจัดสรรเงินกองทุนจํานวน
น้อยเกินไป  ดังนั้นขอให้วิทยาลัยพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อเฉลี่ยจัดสรรเงินกองทุนในอนาคตให้
บางกองทุนมีเงินเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้จ่าย 

อาจารย์จีรนันท์ฯ  รายงานเพิ่มเติมสรุปได้ว่า  ในอนาคตวิทยาลัยมีแผนในการเฉลี่ยจัดสรร
เงินกองทุนเพิ่มขึ้นให้กับกองทุนวิจัยและกองทุนพัฒนาบุคลากรเพราะกองทุนทั้งสองมีค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการสูงกว่าที่มีการจัดสรรไว้เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้จ่าย 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ 
 
๕.๓  ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชรีับอนุญาตประจาํปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

  อาจารย์ฉลอม   อินทกุล   อธิการบดีวิทยาลัย  มอบอาจารย์จีรนันท์  ถิระภาพร  หัวหน้างาน
บัญชีรายงานต่อที่ประชุม  อาจารย์จีรนันท์  ฯ  รายงานสรุปได้ว่า  ด้วยวิทยาลัยนครราชสีมาเห็นสมควรแต่งต้ัง
บุคคลเพื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ จึงขอเสนอ นายสวัสด์ิ  พุ่มภักดี  เป็นผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๖  งานบัญชีวิทยาลัยได้นําเรื่องเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารวิชาการ  
ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๔  กรกฎาคม   ๒๕๕๖   และสภาวิทยาลัยมีอํานาจ
ให้ความเห็นชอบแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามความในมาตรา  ๖๘   แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  อาจารย์ดร.เรียม  ตันศิริ  กรรมการสภาวิทยาลัยผู้รับใบอนุญาตให้ความเห็นสรุปได้ว่าอาจารย์
สวัสด์ิฯ  เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของวิทยาลัยต้ังแต่มีการจัดต้ังวิทยาลัย  ต่อมามีภารกิจที่ต้องไปดําเนินการและ
ปัจจุบันได้กลับเข้ามาทํางานร่วมกับวิทยาลัยเช่นเดิม  ซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
ด้านบัญชีมาก  วิทยาลัยจึงแต่งต้ังท่านเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๖  นี้ 
 

มติที่ประชมุ ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ 
 
 
 



 ๑๖

๕.๔  อนุมัติปริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) 
อาจารย์ฉลอม  อินทกุล  อธิการบดีวิทยาลัยมอบอาจารย์ดร.สําราญ  บุญเจริญ  รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการรายงานต่อที่ประชุม  อาจารย์ดร.สําราญฯ  รายงานสรุปได้ว่า  สํานักทะเบียนและวัดผลวิทยาลัยได้
ทําการตรวจสอบพบว่ามีผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  ๒๕๕๕  (เพิ่มเติม)  จากคณะวิชาต่าง ๆ รวม  ๕  
คณะคือ  คณะบริหารธุรกิจ  จํานวน  ๑๒  คน   คณะสารสนเทศศาสตร์  จํานวน  ๑๓  คน  คณะศิลปศาสตร์  
จํานวน  ๒  คน  คณะนิติศาสตร์   จํานวน  ๔  คน  และคณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  จํานวน  
๔๖  คน  รวมทั้งสิ้น  ๗๗ คน  สํานักทะเบียนและวัดผลได้นําเรื่องเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารวิชาการ  ใน
คราวการประชุม ครั้งที่ ๓   ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖  และครั้งที่  ๔  ปีการศึกษา 
๒๕๕๖  ลงวันที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  มติที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้สําเร็จการศึกษาทั้ง  ๗๗  
คน  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเห็นควรเสนอสภาวิทยาลัยอนุมัติ
ปริญญาต่อไป  และสภาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่อนุมัติผู้สําเร็จการศึกษา ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๔ (๗ ) วิทยาลัยจึงนําเสนอกรรมการสภามาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

รองศาสตราจารย์สุรภี  อิงคากุล  ประธานที่ประชุมสอบถามเรื่องการตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารการสําเร็จการศึกษา   

อาจารย์สําราญฯ  รายงานเพิ่มเติมและยืนยันความถูกต้องของเอกสาร 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 
๕.๕  อนุมัติการทําความร่วมมือทางวิชาการ 
อาจารย์ฉลอม  อินทกุล  อธิการบดีวิทยาลัยมอบอาจารย์รุจินันท์  วาธีวัฒนารัตน์  รอง

อธิการบดีฝ่ายกฎหมายและกิจการสภาวิทยาลัยรายงานต่อที่ประชุม อาจารย์รุจินันท์ฯ  รายงานสรุปได้ว่าเพื่อ
เป็นการพัฒนาด้านวิชาการและบุคลากรของวิทยาลัยนครราชสีมาให้มีความรู้และประสบการณ์ในการเรียนการ
สอนตลอดจนเกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน วิทยาลัยได้ 
ดําเนินการทําความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ  ดังนี้   
  ๑)  คณะบริหารธุรกจิทําความร่วมมือทางวิชาการกับเทศบาลเมืองสีคิ้ว จงัหวัดนครราชสีมา 
  บันทึกความเข้าใจเพื่อร่วมมือกันในการดําเนินโครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนในอําเภอสีคิ้วจัดทําระหว่างวิทยาลัยนครราชสีมากับเทศบาลเมืองสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมาโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผล
การดําเนินงาน  บันทึกความเข้าใจนี้มีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา  ๕  ปี  นับแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายลงนามร่วมกัน  
ในการนี้วิทยาลัยได้นําเรื่องการทําความร่วมมือทางวิชาการทั้งสามเรื่องเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารวิชาการ  
ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖  และการประชุมครั้งที่ ๔         
ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  และสภาวิทยาลัยมีอํานาจ  พิจารณาอนุมัติตาม
ความในมาตรา ๓๔ (๑๐) (๒๒) แห่งพระราชบญัญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 



 ๑๗

  รองศาสตราจารย์สุรภี  อิงคากุล ประธานที่ประชุมให้ความเห็นว่าในการจัดทําเอกสาร
ประกอบการประชุมขอให้วิทยาลัยระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย 
  อาจารย์พัฒน์ศิณ  สําเริงรัมย์  กรรมการสภาวิทยาลัยให้ความเห็นสรุปได้ว่า   บันทึกความ
เข้าใจในส่วนที่เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการระหว่างภาคี  วิทยาลัยสามารถอนุมัติในหลักการได้  
โดยมีการประสานงานกับเทศบาลเมืองสีคิ้วเพื่อกําหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน  และการทําความร่วมมือทาง
วิชาการต้องมีรูปแบบในการจัดทําที่มีความชัดเจนถูกต้องเป็นรูปแบบกลางของวิทยาลัย  ข้อเสนอแนะของทั้ง
สองฝ่ายไม่ตรงกันทั้งสองฝ่ายต้องพิจารณาร่วมกันอีกครั้งก่อนที่จะมีการระบุไว้ในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ 
   
  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  โดยขอให้วิทยาลัยตรวจสอบและจัดทํารูปแบบการ
จัดทําความร่วมมือทางวิชาการให้ถูกต้องชัดเจนก่อนมีการลงนามและจะส่งหนังสือนําเสนอเวียนกรรมการสภาเพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
  ๒ )   คณะบริหารธุรกิจทําความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
กรุงเทพมหานคร 
  บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการจัดการศึกษาระหว่างวิทยาลัยนครราชสีมาและ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  กรุงเทพมหานคร  ซึ่งทั้งสองฝ่าย ตกลงที่จะลงนามในบันทึกความร่วมมือจัดการศึกษา
หลักสูตรด้านโลจิสติกส์  เช่น  ส่งเสริมสร้างภาวการณ์อันเอื้อต่อการพัฒนาความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
ด้านโลจิสติกส์  งานวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  และรองรับการเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  บันทึกความเข้าใจฉบับดังกล่าวกําหนดไว้ว่าท้ังสองฝ่ายต้องมีการสนับสนุนความ
ร่วมมือในการแลกเปลี่ยนบุคลากรสายผู้สอนและบุคลากรในการดําเนินการจัดการศึกษาร่วมกัน 
  รองศาสตราจารย์สุรภี  อิงคากุล ประธานที่ประชุมสอบถามความเห็นของกรรมการสภา
วิทยาลัย 
  รองศาสตราจารย์ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช  กรรมการสภาวิทยาลัยให้ความเห็นสรุปได้ว่า  การ
จัดทําความร่วมมือทางวิชาการเป็นเรื่องที่ดีแต่บันทึกความร่วมมือดังกล่าวไม่มีความชัดเจนเพียงพอ  เช่น  
ประเด็นที่หนึ่ง  ในข้อที่  ๑  ขอให้วิทยาลัยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและแสดงให้เห็นว่าภาคีทั้งสองฝ่ายตกลงจะ
ดําเนินการร่วมกันอย่างไรบ้าง   ประเด็นที่สองในอนาคตวิทยาลัยต้องมีการทําความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานต่างๆ  ดังนั้นวิทยาลัยควรจะมีการกําหนดรูปแบบ  หลักเกณฑ์ของการทําความร่วมมือให้มีความ
ชัดเจน  ทุกหน่วยงานสามารถนําไปใช้ได้ 
  รองศาสตราจารย์กาญจนา  นาถะพินธุ  กรรมการสภาวิทยาลัยสอบถามเพิ่มเติมสรุปได้ว่า  การทํา
ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   หากวิทยาลัยมีการทําความตกลงรว่มมอืกนัเพือ่จดัการศกึษา
หลักสูตรโลจิสติกส์ต้องระบุให้ชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะมาดําเนินการร่วมกับวิทยาลัยอย่างไรบ้าง  เช่น  
สนับสนุนโดยการจัดอาจารย์มาช่วยสอนหรือการฝึกงาน  และถ้าเป็นเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรต้องมีการกําหนด
กรอบระยะเวลาให้มีความชัดเจนมิฉะนั้นจะส่งผลต่อการศึกษาของนักศึกษา 
 



 ๑๘

  รองศาสตราจารย์สุรภีฯ  ให้ความเห็นเพิ่มเติมสรุปได้ว่า  ข้อเสนอแนะของรองศาสตราจารย์
กาญจนาฯ  ก่อให้เกิดผลดีแก่วิทยาลัยเพราะจะทําให้การทําความร่วมมือทางวิชาการมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
  รองศาสตราจารย์ดร.เพ็ญศรีฯ  ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมสรุปได้ว่า  ขอให้วิทยาลัยตรวจสอบความ
ถูกต้องของการใช้ภาษาในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการอย่างละเอียดรอบคอบก่อนที่จะมีการลงนามเอกสาร
บันทึกความเข้าใจดังกล่าว  เช่น  คําที่ใช้กันแพร่หลายและเป็นคําศัพท์ที่รู้กันโดยทั่วไปตัวอย่างเช่นคําว่า  
“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  และเรื่องรูปแบบการทําบันทึกความร่วมมือทางวิชาการขอให้วิทยาลัยจัดทําเป็น
รูปแบบกลางเพื่อให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานสามารถนําไปใช้ได้  ซึ่งหากจะมีการเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงเพิ่มขึ้น
ประการใดขอให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันพิจารณาเพิ่มเติมเป็นกรณีไป 
  อาจารย์พัฒน์ศิณ  สําเริงรัมย์  กรรมการสภาวิทยาลัยให้ความเห็นสรุปได้ว่า  เห็นด้วยกับการ
จัดทํารูปแบบการทําบันทึกความร่วมมือทางวิชาการอย่างเป็นทางการของวิทยาลัย  แต่บางครั้งข้อเสนอแนะของ
ทั้งสองฝ่ายไม่ถูกต้องตรงกันซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาร่วมกันเพื่อกําหนดทิศทางในการทําบันทึกความร่วมมือ
ดังกล่าว  อย่างไรก็ดีการทําบันทึกความร่วมมือทางวิชาการที่วิทยาลัยร่วมกันทํากับมหาวิทยาลัยหอการค้าเมื่อ
พิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าบันทึกดังกล่าวเป็นเรื่องของการรับนักศึกษา  การพัฒนาหลักสูตร  ขอให้วิทยาลัยไป
ศึกษาความชัดเจนของการจัดทําบันทึกดังกล่าวแล้วนําเสนอในการประชุมสภาครั้งต่อไป 
  รองศาสตราจารย์สุรภีฯ  ให้ความเห็นเพิ่มเติมสรุปได้ว่า  เนื่องจากการทําความร่วมมือทาง
วิชาการเป็นเรื่องที่ดี  แต่หากิจารณาจากข้อสังเกตของกรรมการสภาวิทยาลัย  จะเห็นได้ว่ายังไม่เห็นด้วยกับ
ความสมบูรณ์ของการจัดทําเอกสาร  เช่น  การใช้ภาษา  กรอบระยะเวลา และความชัดเจนในการทําความ
ร่วมมือทางวิชาการ  ดังนั้นขอให้กรรมการสภาร่วมกันพิจารณาบันทึกความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว 
  อาจาย์รุจินันทฯ์  รายงานเพิม่เติมสรปุได้ว่า  ฝ่ายกฎหมายจะดําเนินการจดัทํารูปแบบของการทํา
ความร่วมมือทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักสากลและร่วมกับคณะดําเนินการแก้ไขการทําความร่วมมอืให้มีความ
ถูกต้องและจะส่งหนังสือนําเสนอเวียนกรรมการสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติ  โดยขอให้วิทยาลัยนําบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยหอการค้าปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและขอให้วิทยาลัยจัดทํา
รูปแบบของการทําความร่วมมือทางวิชาการที่มีความชัดเจนเพื่อนําเสนอในที่ประชุมสภาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 

๓) คณะแพทยแ์ผนจีนทําความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยซือฟ่านไห่หนานประเทศจนี  
อาจารย์ฉลอม  อินทกุล อธิการบดีวิทยาลัยมอบ ร.อ.นพ.ศรัณย์  อินทกุล  รองอธิการบดี

อาวุโสและคณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพรายงานต่อที่ประชุมเรื่องการทําความร่วมมือทางวิชาการของ
คณะแพทย์แผนจีนทําความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยซือฟ่านไห่หนานประเทศจีน  ร.อ.นพ.ศรัณย์ฯ 
รายงานสรุปได้ว่า   เนื่องด้วยวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน  ดังนั้นจึงมีความจําเป็นต้องมี
การพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะในด้านภาษาจีนของนักศึกษาแพทย์จีนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็น
พื้นฐานในการเรียนรู้คําศัพท์ทางด้านการแพทย์แผนจีน  ซึ่งในปีการศึกษา  ๒๕๕๕  คณะวทิยาศาสตรส์ขุภาพ  (แพทย์
แผนจีน)  ได้นํานักศึกษาไปเรียนภาษาจีนท่ีประเทศจีนเป็นระยะเวลา  ๓  เดือน  ซึ่งเดิมวิทยาลัยดําเนินการผ่านผู้



 ๑๙

ประสานงานเพื่อนํานักศึกษาไปเรียนท่ีประเทศจีน  แต่สําหรับในปีการศึกษาต่อ ๆ  ไปวิทยาลัยจะดําเนินการโดยการ
ประสานงานเพื่อส่งนักศึกษาไปเรียนที่มหาวิทยาลัยท่ีประเทศจีนโดยตรงคือมหาวิทยาลัยไห่หนานซือฟ่านต้ังอยู่ท่ีเกาะ
ไหหลํา   ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยท่ีจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพครู  การเรียนการสอนวิชาภาษาจีนโดยเฉพาะ   ร่าง
การทําความร่วมมือทางวิชาการที่จัดทําเป็นภาษาจีนเป็นบันทึกความเข้าใจท่ีมหาวิทยาลัยไห่หนานซือฟ่านจัดทําเสนอ
ในเบื้องต้นซึ่งเป็นกรอบการตกลงทําความร่วมมือแบบกว้างๆ  ส่วนบันทึกความร่วมมือที่จัดทําเป็นภาษาอังกฤษนั้น
เมื่อพิจารณาแล้วมีข้อความครบถ้วน 

บันทึกตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนครราชสีมากับมหาวิทยาลัยไห่หนานซือฟ่านประเทศจีน    
ประการที่หนึ่งกรอบบันทึกตกลงความร่วมมือฉบับดังกล่าว  ได้ทําความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
ทางด้านวิชาการ  มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในระดับคณะวิชา  ผู้บริหารและนักศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้งสอง
สถาบัน  และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน  เสริมสร้างทักษะการเรียนของนักศึกษาในระยะสั้น  การศึกษา
ค้นคว้าวิชาการ  มีเรื่องของการ  seminars  and  workshops    ให้ความร่วมมือดําเนินการในด้านการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยวิชาการ   การแลกเปลี่ยนสื่อการเรียนรู้ต่างๆ  นอกจากนี้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวยังรวมถึง
การร่วมมือแลกเปลี่ยนอาจารย์นักศึกษาในกิจกรรมโครงการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องอื่นๆ  ซึ่งทางคณะจะได้มี
การพิจารณาในลําดับต่อไป  ประการที่สองค่าใช้จ่ายในการดําเนินการต้องมีการพิจารณาร่วมกันทั้งสองฝ่ายและการ
พิจารณาร่วมกันในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง  นอกจากนี้ความร่วมมือต่างๆ  ท่ีเกิดขึ้นทั้ง
สองสถาบันต้องมีการศึกษาและตกลงทําความเข้าใจกันเกี่ยวกับรายละเอียดในโอกาสต่อไป   และขอเรียนกรรมการ
สภาวิทยาลัยเพิ่มเติมว่าขณะนี้นักศึกษาของวิทยาลัยนครราชสีมาได้เรียนอยู่ท่ีมหาวทิยาลยัไห่หนานซอืฟา่นประเทศจนี
ประมาณ  ๔๐  คน  เป็นระยะเวลา  ๒ – ๓  สัปดาห์แล้ว  ในขณะเดียวกันทางมหาวิทยาลัยไห่หนานได้แจ้งมายัง
วิทยาลัยเรื่องการมอบทุนเรียนฟรีให้กับครูท่ีสอนภาษาจีนเพื่อไปเรียนที่มหาวิทยาลัยไห่หนานจํานวน  ๒๐  ทุน  หาก
วิทยาลัยมีอาจารย์ท่ีเกี่ยวข้องด้านครูท่ีสอนภาษาจีน  วิทยาลัยสามารถส่งไปเรียนได้  ในการนี้วิทยาลัยได้นําเรื่องการ
ทําความร่วมมือทางวิชาการทั้งสามเรื่องเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารวิชาการ  ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๓ ปี
การศึกษา  ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖  และการประชุมครั้งที่ ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๖  
กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  และสภาวิทยาลัยมีอํานาจ  พิจารณาอนุมัติตามความในมาตรา ๓๔ (๑๐) (๒๒) แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  รองศาสตราจารย์สุรภี  อิงคากุล ประธานที่ประชุมสอบถามความเห็นของกรรมการสภา
วิทยาลัย 
  อาจารย์สมศักด์ิ  สุคําภา  กรรมการสภาวิทยาลัยให้ความเห็นสรุปได้ว่า  บันทึกความร่วมมือที่
จัดทําขึ้นทั่วไปจะมีการกําหนดกรอบระยะเวลาของความร่วมมือไว้  ซึ่งบันทึกความร่วมมือที่วิทยาลัยทํากับ
มหาวิทยาลัยไห่หนานได้มีการระบุเกี่ยวกับการยกเลิกบันทึกความร่วมมือแต่ไม่มีการกําหนดกรอบระยะเวลาของ
การทําความร่วมมือไว้เช่นอาจกําหนดไว้เป็นระยะเวลา  ๓  ปี  หรือ  ๕  ปี  ก็ได้  และให้ข้อเสนอแนะว่าการ
พิจารณาการทําความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไห่หนานให้ยึดฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก  และในการจัดทําความ
ร่วมมือทางวิชาการนั้นสามารถแบ่งได้ออกเป็นสองลักษณะ  คือ  ในส่วนของการดําเนินการที่ต้องมีค่าใช้จ่าย
และความร่วมมือทางวิชาการที่มีการแบ่งภาระหน้าที่กันอย่างชัดเจน  ถ้าเป็นความร่วมมือทางวิชาการที่มีการ
กําหนดเป้าหมายงานและภารกิจที่ชัดเจน  ต้องมีการกําหนดบทบาทของผู้ที่จะทําความร่วมมือไว้ในบันทึกความ



 ๒๐

เข้าใจไว้ด้วย  เช่น  ประการแรกต้องระบุว่าเป็นการทําความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับหน่วยงานใด  ประการที่
สองมีการกําหนดบทบาทภารกิจของแต่ละภาคีว่าจะดําเนินการอย่างไรร่วมกัน  ประการที่สามเป็นเรื่องกรอบ
ระยะเวลา  การบอกเลิก  ขั้นตอนการบอกเลิกบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ  แต่ถ้าเป็นกรณีที่ภาคีอีกฝ่ายเป็น
ผู้กําหนดข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดทําความร่วมมือทางวิชาการจากหน่วยงานภายนอกซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องมี
การพิจารณาร่วมกันต่อไป 
  รองศาสตราจารย์ดร.เพ็ญศรีฯ  ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมสรุปได้ว่า  ขอให้วิทยาลัยตรวจสอบความ
ถูกต้องของการใช้ภาษาในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการอย่างละเอียดรอบคอบก่อนที่จะมีการลงนามในบันทึก
ความร่วมมือทางวิชาการ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติโดยขอให้วิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องของการใช้
ภาษาและจะส่งหนังสือนําเสนอเวียนกรรมการสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

๕.๖  อนุมัติโครงการจัดต้ังคณะวิทยาศาสตร์สขุภาพเป็นคณะแพทย์แผนจีน 
อาจารย์ฉลอม  อินทกุล อธิการบดีวิทยาลัยมอบ ร.อ.นพ.ศรัณย์  อินทกุล  รองอธิการบดี

อาวุโสและคณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (แพทย์แผนจีน)  รายงานต่อที่ประชุม  ร.อ.นพ.ศรัณย์ฯ รายงาน
สรุปได้ว่า  เกี่ยวกับโครงการจัดต้ังคณะแพทย์แผนจีนของวิทยาลัยนั้น  เนื่องด้วยวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการ
สอนสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๒  จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งมีนักศึกษาที่กําลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายที่กําลังจะจบการศึกษา  และสืบเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา
การแพทย์แผนจีนนั้นมีคณะกรรมการวิชาชีพซึ่งสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ทําหน้าที่พิจารณาเรื่องการศึกษา  
เรื่องที่เกี่ยวกับสภาวิชาชีพ  คุณธรรมจริยธรรม  การอนุมัติการสอบใบประกอบวิชาชีพ  เรื่องดังกล่าวได้มีการ
ดําเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอด   ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินการการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการแพทย์แผน
จีนมีความชัดเจนยิ่งขึ้นและมีความสอดคล้องกับมาตรฐานเดียวกับสถาบันการศึกษาอื่น  หากมีการจัดต้ังเป็น
คณะแพทย์แผนจีนจะมีความชัดเจนและมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น  ซึ่งในเบื้องต้นคณะดังกล่าวจะเปิดการเรียน
การสอนสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนเพียงสาขาวิชาเดียว  และเรียนกรรมการสภาวิทยาลัยเพิ่มเติมว่าเดิมคณะ
วิทยาศาสตร์สุขภาพเปิดการเรียนการสอนปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  (การแพทย์แผนจีน)  ต่อมาได้มีการ
ประกาศเปลี่ยนเป็นปริญญาแพทย์จีนบัณฑิต  (พ.จ.)  ที่มีความชัดเจนในสาขาวิชาดังกล่าวย่ิงขึ้น  และขอจัดต้ัง
คณะแพทย์แผนจีนมีผลต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพจึงนําเรียนเสนอกรรมการเพื่อขออนุมัติ
จัดต้ังคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นคณะแพทย์แผนจีน  วิทยาลัยได้ดําเนินการนําเรื่องการเปลี่ยนชื่อคณะ
วิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นคณะแพทย์แผนจีนเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการเพื่อความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว
ในคราวการประชุมครั้งที่ ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖  และสภาวิทยาลัยมีอํานาจ
หน้าที่ตามความในมาตรา  ๓๔ (๙) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

อาจารย์ดร.เรียม  ตันศิริ  กรรมการสภาวิทยาลัยผู้รับใบอนุญาตให้ความเห็นสรุปได้ว่า  คณะ
วิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นคณะที่มีบุคลากรจํานวนมากและเนื่องจากจะมีนักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษาแล้ว  
อีกทั้งในอนาคตมีแผนงานโครงการที่จะเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท  ประกอบกับมีจํานวน



 ๒๑

นักศึกษาที่ให้ความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อเป็นจํานวนมาก  เพราะฉะนั้นเห็นควรจัดต้ังคณะดังกล่าวเป็น
คณะแพทย์แผนจีนได้   

รองศาสตราจารย์สุรภี  อิงคากุล ประธานที่ประชุมสอบถามสรุปได้ว่า  ปัจจุบันมีนักศึกษาของ
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพที่กําลังศึกษาอยู่หรือไม่  หากมีการจัดต้ังคณะแพทย์แผนจีนนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่
จะสังกัดอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือคณะแพทย์แผนจีน   

ร.อ.นพ.ศรัณย์ ฯ  รายงานเพิ่มเติมสรุปได้ว่า  เมื่อมีการจัดต้ังคณะแพทย์แผนจีนเรียบร้อยแล้ว  
จะมีการโอนย้ายนักศึกษาเข้ามาอยู่ในคณะแพทย์แผนจีน  ส่วนคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพจะยังคงมีอยู่หรือมีการ
ยุบคณะดังกล่าวหรือไม่อย่างไรนั้นขอให้เป็นไปตามนโยบายของวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์กาญจนา  นาถะพินธุ  กรรมการสภาวิทยาลัยสอบถามเกี่ยวกับ
สถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน  และสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนใน
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

ร.อ.นพ.ศรัณย์ฯ  รายงานเพิ่มเติมสรุปได้ว่า  ปัจจุบันมีสถาบันที่เปิดการเรียนการสอน
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีนมี  ๔  สถาบัน  คือ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียว  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
มหาวิทยาลัยเชียงรายและวิทยาลัยนครราชสีมา  ส่วนใหญ่สถาบันต่างๆ  จะต้ังเป็นคณะแพทย์แผนจีนแล้ว  
ส่วนคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพได้เปดิการเรียนการสอนสาขาวิชาเดียวคือสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน   

รองศาสตราจารย์ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช  กรรมการสภาวิทยาลัยให้ความเห็นว่า  เรื่อง
ดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นถึงแม้จะเป็นหน่วยงานราชการแต่สามารถนํามาเทียบเคียง
กันได้  ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการเปิดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการซึ่งเปิดการเรียนการสอน
สาขาวิชาบริหารและเศรษฐศาสตร์  ต่อมาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดําเนินการแยกจากคณะวิทยาการจัดการเพื่อ
ไปจัดต้ังคณะใหม่เป็นคณะเศรษฐศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการจึงเห็นควรให้มีการเปลี่ยนชื่อจึงได้ดําเนินการส่ง
เรื่องดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๆ  ขอให้คณะวิทยาการจัดการดําเนินการจัดทําโครงการจัดต้ังคณะใหม่  
ดังนั้นหากเทียบเคียงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นวิทยาลัยต้องดําเนินการโดยจัดทําเป็นโครงการจัดต้ังคณะแพทย์แผนจีน
และโยกย้ายนักศึกษาเก่าให้มาสังกัดในคณะใหม่  ส่วนคณะเก่าคือคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพเห็นควรต้องยุบหรือ
ปิดคณะ 

รองศาสตราจารย์สุรภีฯ  สอบถามรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดต้ัง
คณะแพทย์แผนจีน 

อาจารย์รุจินันท์  วาธีวัฒนารัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและกิจการรายงานสรุปได้ว่า  
การเปลี่ยนชื่อคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพต้องดําเนินการในลักษณะจัดทําเป็นโครงการจัดต้ังคณะแพทย์แผนจีน
ตามมาตรา  ๓๔  (๙)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖     

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
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๕.๗  อนุมัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาระบบบริการ
ปฐมภูมิ  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๖) 

อาจารย์ฉลอม  อินทกุล อธิการบดีวิทยาลัยมอบ ร.อ.นพ.ศรัณย์  อินทกุล  รองอธิการบดี
อาวุโสและคณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพรายงานต่อที่ประชุม  ร.อ.นพ.ศรัณย์ฯ รายงานสรุปได้ว่า  การ
ปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ  (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.  ๒๕๕๖)  เป็นการปรับปรุงหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. ๒๕๕๒  ที่กําหนดให้สถาบันการศึกษาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือ  TQF  ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยได้ยกร่างการปรับปรุงหลักสูตรและนําเข้าที่
ประชุมเพื่อให้คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรได้ร่วมพิจารณาเพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดและตาม  TQF  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย  นพ.คํารน  
ไชยศิริ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  (พิเศษ) นพ.สําเริง  
แหยงกระโทก  อดีตสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาและอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
อาจารย์พิชชานาถ เงินดี  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพและ  ร.อ.นพ. ศรัณย์  อินทกุล  
เป็นคณะกรรมการและอาจารย์วิวัฒน์  ตู้จํานงเป็นเลขานุการ  ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อสังเกตในการปรับปรุง
หลักสูตรประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตลาดการค้าเสรีหรือประชาคมอาเซียน  โดยเฉพาะประชาชนแต่ละ
ประเทศจะมีการเดินทางไปมาหาสู่กันมากขึ้นในแต่ละประเทศ  ที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขคือโรคติดเชื้ออุบัติ
ใหม่  Emerging  Infectious  Diseases  หรือโรคติดเชื้ออุบัติซ้ํา  Re - emerging  Infectious  Diseases  
เช่นวัณโรคจากแรงงานต่างด้าวเป็นต้น  คณะกรรมการเห็นว่าควรเพิ่มเติมในหลักสูตรที่มีการปรับปรุงด้วย  และ
ให้เพิ่มเติมรายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  การอุบัติโรคใหม่  นอกจากนี้ขอให้มีการหัวข้อในรายวิชาเลือกที่
เกี่ยวกับการเรียนรู้ระบบสาธารณสุขของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนเพื่อเรียนรู้ร่วมกันและหาความ
แตกต่างของระบบสาธารณสุขของแต่ละประเทศ  คณะกรรมการเห็นว่าหลักสูตรดังกล่าวต้องมีการเพิ่มหัวข้อใน
รายวิชาพฤติกรรมสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องอาหารกับสุขภาพ  กีฬากับสุขภาพ  ซึ่งจะมีผลต่อการส่งเสริมสุขภาพ
ในระดับปฐมภูมิที่ดีย่ิงขึ้น  วิทยาลัยได้เพิ่มหัวข้อตามที่คณะกรรมการเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว  นอกจากนี้ยังมี
เรื่องของผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  เพราะบุคลากรผู้สูงอายุของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  เป็นการเพิ่มเติมจาก
หลักสูตรเดิมให้มีความชัดเจนและครอบคลุมมีความทันสมัยย่ิงขึ้น   และมีการเพิ่มหลักเกณฑ์ก่อนการจบ
การศึกษาที่กําหนดให้มีการสอบภาษาอังกฤษและให้มีการศึกษาดูงานในหรือต่างประเทศก่อนจบการศึกษาด้วย   
ส่วนในเรื่องรูปแบบของหลักสูตรมีการจัดทําตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  บัณฑิตวิทยาลัยได้นําเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการเรียบร้อยแล้วจึงนําเรียนเสนอกรรมการสภาเพื่อโปรดอนุมัติ 

รองศาสตราจารย์ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช  กรรมการสภาวิทยาลัยสอบถามเกี่ยวรายวิชา  
MPH-๕๔๗ สนเทศศาสตร์ทางสาธารณสุข (Public Health Informatics)  เห็นควรให้วิทยาลัยปรับแก้เป็นวิชา
สารสนเทศศาสตร์ทางสาธารณสุข  และขอให้วิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชา  MPH – ๕๕๑  
สาธารณสุขในประเทศสมาคมอาเซียน  โดยเสนอให้วิทยาลัยเปลี่ยนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   เพราะ
วิทยาลัยใช้ช่ือรายวิชา  ระบบสาธารณสุข  ภาษาอังกฤษน่าจะเป็น  Public Health  System  ในประเทศ



 ๒๓

สมาคมอาเซียนวิทยาลัยสามารถใช้คําว่า  in  Asean  ได้เลยโดยไม่ต้องใช้อักษรย่อว่า  AEC  เพราะหาก
วิทยาลัยใช้  in  AEC  จะกลายเป็นสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน  Asean  Economics  Community  ขอให้
วิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องในเบื้องต้นก่อน 

 รองศาสตราจารย์กาญจนา  นาถะพินธุ  กรรมการสภาวิทยาลัยให้ความเห็นสรุปได้ว่าขอให้
วิทยาลัยพิจารณาดูคําศัพท์ทางวิชาการซึ่งเป็นคําศัพท์กลางของสกอ.เป็นหลัก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. เสถียรณภัส  ศรีวะรมย์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรายงานเพิ่มเติมสรุปได้
ว่า  สามารถใช้ได้ทั้งคําว่า  สนเทศศาสตร์ทางสาธารณสุขหรือสารสนเทศศาสตร์ทางสาธารณสุข   

รองศาสตราจารย์กาญจนาฯ  สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามระเบียบ
บัณฑิตปีการศึกษา  ๒๕๕๔   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. เสถียรณภัสฯ  รายงานเพิ่มเติมสรุปได้ว่า  ตามเกณฑ์การจบการศึกษา
ของบัณฑิตสําหรับผู้ที่จะสําเร็จการศึกษาได้นักศึกษาต้องสอบได้หน่วยกิตครบถ้วนตามหลักสูตรและครบทุกวิชา
ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ศึกษาไม่ตํ่าว่า  ๓.๐๐  จาก
ระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  ถ้าเป็นนักศึกษาแผน  ก  ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่วิทยาลัยแต่งต้ัง  ถ้าเป็นนักศึกษาแผน  ข  
ต้องสอบผ่านการสอบสารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ด้วยข้อเขียนและ/หรือ
การสอบปากเปล่าในหลักสูตรนั้น  นอกจากนั้นผู้ที่จะสําเร็จการศึกษาต้องเป็นผู้ที่ไม่มีหนี้สินผูกพันกับวิทยาลัย  
และในอนาคตจะมีการเพิ่มการสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาหรือก่อนสอบประมวลความรู้เข้าไปด้วย 

รองศาสตราจารย์กาญจนาฯ  สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานสัดส่วนจํานวนนักศึกษาต่อ
อาจารย์ที่กําหนดให้นักศึกษาห้าคนต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหนึ่งคนวิทยาลัยมีการดําเนินการอย่างไร  และจํานวน
อาจารย์กับนักศึกษามีความสมดุลกันหรือไม่  อย่างไร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. เสถียรณภัสฯ  รายงานเพิ่มเติมสรุปได้ว่า    มาตรฐานสัดส่วนจํานวน
นักศึกษาต่ออาจารย์ที่กําหนดให้นักศึกษาห้าคนต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหนึ่งคน  แต่ถ้ามีเหตุจําเป็นสัดส่วนจํานวน
นักศึกษาสามารถเพิ่มได้เป็นสิบคน  ส่วนเรื่องความสมดุลระหว่างนักศึกษากับอาจารย์นั้น  จํานวนอาจารย์กับ
นักศึกษามีความสมดุลกัน  หากมีจํานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นวิทยาลัยแก้ปัญหาโดยการรับอาจารย์เพิ่มเติมให้เป็นไป
ตามสัดส่วนตามเกณฑ์กําหนดไว้ 

รองศาสตราจารย์สุรภี  อิงคากุล  ประธานที่ประชุมสอบถามสรุปได้ว่า  นักศึกษาในหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเลือกการเรียนแผน  ก  หรือ  แผน  ข  
มากน้อยเพียงใด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. เสถียรณภัสฯ  รายงานเพิ่มเติมสรุปได้ว่า  ส่วนใหญ่นักศึกษาเลือกเรียน
แผน  ข  แต่มีนักศึกษาส่วนน้อยเลือกเรียนแผน ก   

รองศาสตราจารย์กาญจนาฯ  ให้ความเห็นเพิ่มเติมสรุปได้ว่า  หากวิทยาลัยผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาโทแผน  ก  จํานวนมากจะส่งผลถึงคุณภาพของวิทยาลัยเพราะจะมีเรื่องของการตีพิมพ์  และชื่อของ
นักศึกษาและอาจารย์จะปรากฏอยู่ในวารสารวิชาการ  เพราะฉะนั้นเมื่อมีการตรวจประเมินวิทยาลัยจะได้
คะแนนตัวช้ีวัดเรื่องงานวิจัยสูง  แต่ถ้านักศึกษาเลือกเรียนแผน  ข  ซึ่งไม่มีการบังคับเรื่องการตีพิมพ์จะทําให้
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ระดับคะแนนน้อย  ดังนั้นขอให้วิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท  แผน  ก  อันจะทําให้คุณภาพ
ของวิทยาลัยดีขึ้นส่งผลถึงคะแนนตัวช้ีวัดเรื่องงานวิจัยจะมีผลการประเมินผ่านด้วย 

อาจารย์สกนธ์  อินทกุล  สอบถามเกี่ยวกับการเปิดการจัดการศึกษานอกที่ต้ังของหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. เสถียรณภัสฯ  รายงานเพิ่มเติมสรุปได้ว่า  ตามเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่กําหนดให้หลักสูตรที่จะเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ต้องเป็น
หลักสูตรที่มีการปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือ  TQF  ปัจจุบันวิทยาลัยมีนักศึกษาที่กําลัง
ศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ  ซึ่งวิทยาลัยได้
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือ  TQF  ตามท่ีได้เสนอกรรมการ
สภาวิทยาลัยในการประชุมครั้งนี้  เมื่อสภาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ววิทยาลัยจะดําเนินการปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิทยาลัยและส่งให้สกอ. เพื่อรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร  เมื่อสกอ.
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว  วิทยาลัยจะดําเนินการนําเรื่องการขออนุมัติจัดการศึกษา
นอกที่ต้ังของหลักสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเข้าสภาเพื่อพิจารณา
อนุมัติเปิดการจัดการศึกษานอกที่ต้ังต่อไป 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  โดยให้วิทยาลัยแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ

สภาวิทยาลัย 
 
๕.๘  อนุมัติการปรบัปรุงหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การแพทย ์

  อาจารย์ฉลอม  อินทกุล  อธิการบดีมอบอาจารย์ดร.คงศักด์ิ   บุญยะประณัย  อาจารย์ประจํา
คณะเทคนิคการแพทย์รายงานต่อที่ประชุม  อาจารย์ดร.คงศักด์ิฯ  รายงานสรุปได้ว่า  ด้วยคณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์  วิทยาลัยนครราชสีมา  ได้จัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
หลักสูตรดังกล่าวสภาวิทยาลัยได้อนุมัติ  ในการประชุมครั้งที่  ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๒๕  ธันวาคม  
๒๕๕๕  และได้จัดส่งหลักสูตรไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แนะนําให้วิทยาลัยปรับเพิ่มรายวิชา
หมวดของวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  โดยเห็นควรให้เพิ่มรายวิชาด้านคณิตศาสตร์
เพิ่มเติม  ทั้งนี้คณะกรรมการวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  ได้มีการประชุมปรึกษาหารือสรุปได้ว่าให้มี
การเพิ่มรายวิชาสถิติเบื้องต้นและรายวิชาการประมวลผลข้อมูลเชิงสถิติในหลักสูตร  หลักสูตรดังกล่าวดําเนินการ
แก้ไขเป็นไปตามกฎหมายที่กําหนดและเป็นไปตามแนวปฏิบัติของการปรับปรุงเล็กน้อยโดยไม่กระทบโครงสร้าง
หลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้นําเรื่องเข้าที่ประชุม
กรรมการบริหารวิชาการ  ในคราวการประชุม ครั้งที่   ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ. 
๒๕๕๖  ที่ประชุมมีมติให้นําเสนอสภาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ  และสภาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่อนุมัติการปรับปรุง
หลักสูตร ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา  ๓๔  (๖) วิทยาลัยจึง
นําเสนอกรรมการสภามาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 



 ๒๕

  รองศาสตราจารย์สุรภี  อิงคากุล  ประธานที่ประชุมให้ความเห็นว่าวิทยาลัยต้องมีการปรับปรุง
คําอธิบายรายวิชาการประมวลผลข้อมูลสถิติ  โดยให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายลิขสิทธ์ิ 
  อาจารย์ดร.คงศักด์ิฯ  รายงานเพิ่มเติมสรุปได้ว่า  จะดําเนินการประสานงานกับสํานักวิชา
ศึกษาทั่วไปเพื่อปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายรายวิชาการประมวลผลข้อมูลสถิติให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลัก
กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธ์ิ 
  อาจารย์สมศักด์ิ  สุคําภา  ให้ความเห็นเพิ่มเติมสรุปได้ว่า  วิทยาลัยสามารถนํา  Software    
ช่ือ  SPP  ซึ่งวิทยาลัยสามารถนํามาใช้ในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลได้โดยไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ   
 

๕.๙  อนุมัติการเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลกัสูตร 
อาจารย์ฉลอม  อินทกุล  อธิการบดีมอบอาจารย์ดร.สําราญ  บุญเจริญ  รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการรายงานต่อที่ประชุม  อาจารย์ดร.สําราญฯ  รายงานสรุปได้ว่า  เนื่องจากมีอาจารย์ประจําหลักสูตร
ประจําวิทยาลัยนครราชสีมาจํานวนหนึ่งได้ลาออก  และมีการรับอาจารย์เข้ามาทดแทนนั้น  เพื่อให้การแต่งต้ัง
อาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นไปตามแนวปฏิบัติและระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
วิทยาลัยจึงขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ประจําหลักสูตร  ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษารวมจํานวน  ๒  หลักสูตรคือ  ๑) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์   และ  ๒) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม   วิทยาคาร 
กรุงเทพ   
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะนิติศาสตร์  
อาจารย์ประจําหลักสูตรเดิมมีทั้งหมด  ๕  คนคือ  อาจารย์ฉลอม  อินทกุล  อาจารย์พัฒน์ศิณ  สําเริงรัมย์  
อาจารย์อุมาพร  บุญล้น  อาจารย์ปรัชญา  ศิลปะ  และอาจารย์ศลิษา  เจริญสุข  อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มี
การเปลี่ยนมีทั้งหมด  ๓  คนคือ  เปลี่ยนจากอาจารย์พัฒน์ศิณฯ  เป็นอาจารย์เจต  ปฏิเวทภิญโญ  อาจารย์      
อุมาพรฯ  เป็นอาจารย์อนุชา  พิมายนอก  และอาจารย์ศลิษาฯ  เป็นอาจารย์ศศิมาพร  สร้อยกระโทก  
นอกจากนี้มีการเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัย
สิ่งแวดล้อม  คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  วิทยาคารกรุงเทพ  อาจารย์ประจําหลักสูตรเดิมมี
ทั้งหมด  ๕  คนคือ  รองศาสตราจารย์  ดร.โกมล  ศิวะบวร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา  มหัจฉริยวงศ์ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ปราโมทย์  ฉลูกัลป์  อาจารย์รัฐพล  ศิลปรัศมี  และอาจารย์วรันธร  คําพิลา  อาจารย์ประจํา
หลักสูตรที่มีการเปลี่ยนมี  ๑  คนคือ  เปลี่ยนจากรองศาสตราจารย์ดร.โกมลฯ  เป็นอาจารย์ปธานิน  แสงอรุณ  
การดําเนินการปรับปรุง อาจารย์ประจําหลักสูตรดังกล่าวได้เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการเพื่อให้ความ
เห็นชอบแล้วในคราวการประชุมครั้งที่   ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  และ
สภาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่อนุมัติอาจารย์ประจําหลักสูตรตามความในมาตรา  ๓๔ (๖) แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๔๖  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ   



 ๒๖

๕.๑๐   อนุมัติโครงการขอเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  วิทยาคารกรุงเทพ 
  อาจารย์ฉลอม  อินทกุล  อธิการบดีมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.  เสถียรณภัส  ศรีวะรมย์  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรายงานต่อที่ประชุม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสถียรณภัสฯ  รายงานสรุปได้ว่า  เพื่อให้การ
บริหารวิทยาลัยนครราชสีมาได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลว่าด้วยการจัดการศึกษาและเป็น
การกระจายการศึกษาไปยังภูมิภาคอ่ืนของประเทศหรือเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาและตอบสนองความ
ต้องการทางการศึกษาของผู้ให้ความสนใจในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล    อันจะเป็นการเพิ่มโอกาสแก่ผู้
ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาดังกล่าว  เป็นการใช้บุคลากรสถานที่อุปกรณ์การเรียนการสอนที่
วิทยาคารกรุงเทพที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ  นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงและเกียรติคุณของวิทยาลัยให้
เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง  เพื่อให้บรรลุพันธะกิจของวิทยาลัยในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําในภูมิภาค  
เพื่อเป็นการพัฒนาด้านวิชาการและเสริมสร้างศักยภาพคณาจารย์ของวิทยาลัย  ดังนั้นวิทยาลัยมีความประสงค์
และนโยบายที่จะจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง  ได้แก่วิทยาลัยนครราชสีมา  วิทยาคารกรุงเทพ  กรุงเทพมหานคร  
กล่าวคือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตได้เปิดการเรียนการสอนในวิทยาลัยนครราชสีมาต้ังแต่ปีการศึกษา  
๒๕๔๙  ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือ  TQF  และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเอกชนได้รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรต้ังแต่ปี  ๒๕๕๔  หลักสูตรนี้ได้
เปิดการเรียนการสอนกับนักศึกษาในปีการศึกษา  ๒๕๕๔  (นักศึกษารุ่นที่  ๔)  หลักสูตรนี้สามารถใช้ในการจัด
การศึกษานอกที่ต้ังได้เพราะได้เปิดสอนในสถานที่ต้ังไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาซึ่งเป็นไปตามแนวทางการจัด
การศึกษานอกสถานที่ต้ัง  ทั้งนี้หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมีอาจารย์ประจําหลักสูตร  ๕  คนแยกต่างหาก
จากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตที่จัดการเรียนการสอนในที่ต้ัง  คุณวุฒิของอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้ง  ๕  
คนจบปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจโดยตรง  การดําเนินการดังกล่าววิทยาลัยยึดแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และเป็นไปตามแนวทาง
ปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่องการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษา   
วิทยาลัยได้นําเรื่องการขอเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  วิทยาคารกรุงเทพ  เข้าที่ประชุม
กรรมการบริหารวิชาการ  ในคราวการประชุม   ครั้งที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน  พ.ศ. 
๒๕๕๖ และสภาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่อนุมัติ  ตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ.๒๕๔๖  จึงเรียนเสนอเพื่อโปรดอนุมัติ 

รองศาสตราจารย์กาญจนา  นาถะพินธุ  กรรมการสภาวิทยาลัยสอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาใน
การเปิดการเรียนการสอนของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. เสถยีรณภัสฯ  รายงานเพิ่มเติมสรุปได้ว่า  หลกัสูตรบรหิารธุรกิจ
มหาบัณฑิตเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๔๙  และมีการปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติในปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ซึ่งสกอ.ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเรยีบร้อยแล้ว  และวิทยาลัย
ได้ใช้หลักสูตรในการเปิดการเรียนการสอนสาํหรับนักศึกษาจํานวนสองรุ่นแล้ว  ส่วนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่
ขอเปิดการสอนนอกที่ต้ังเป็นคนละชุดกับอาจารย์ในที่ต้ัง   

รองศาสตราจารย์สุรภี  อิงคากุล  ประธานที่ประชุมสอบถามสรุปได้ว่า  วิทยาลัยมีจุดอ่อนหรือ
ความพร้อมในการจัดการศึกษานอกที่ต้ังหรือไม่  อย่างไร 



 ๒๗

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.  เสถยีรณภัสฯ  รายงานเพิ่มเติมสรุปได้ว่า  วิทยาลัยไม่มีจุดอ่อนในการ
จัดการศึกษานอกที่ต้ัง  วิทยาลัยมีความพร้อมทั้งด้านบุลากร  สถานที่  สือ่การเรียนการสอน   

อาจารย์สกนธ์  อินทกุล  กรรมการสภาวิทยาลัยให้ความเห็นสรุปได้ว่า  ในการจัดการศึกษา
นอกที่ต้ัง  ต้องมีการประเมินการจัดการศึกษาซึ่งวิทยาลัยได้รับข้อเสนอแนะเรื่องการจัดประชุมร่วมกันระหว่าง
ในและนอกที่ต้ัง  หรือการตั้งคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาข้อสอบ  ผลการศึกษา   ดังนั้นขอให้วิทยาลัยได้
เตรียมความพร้อมในการดําเนินการจัดการให้มีโครงสร้างการบริหารงานตามข้อเสนอแนะของสกอ.  เพื่อแสดง
ถึงคุณภาพและศักยภาพของวิทยาลัย  คณะกรรมการดังกล่าวต้องมีการจัดประชุมอย่างสม่ําเสมอ  ทํางาน
ร่วมกันมีการบันทึกผลปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร  นอกจากนี้นักศึกษาทั้งในและนอกที่ต้ังต้องมีการ
โครงการกิจกรรมร่วมกันด้วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.  เสถยีรณภัสฯ  รายงานเพิ่มเติมสรุปได้ว่า  แนวทางการบริหารงานของ
บัณฑิตจะมีการต้ังคณะอนุกรรมการดําเนินการเพื่อทํางานร่วมกันระหว่างในและนอกทีต้ั่ง 

รองศาสตราจารย์สุรภีฯ  ให้ความเห็นเพิ่มเติมสรุปได้ว่า  เรื่องการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  
ขอให้วิทยาลัยมีนโยบายเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่มีความชัดเจน  เป็นนโยบายท่ีเป็นการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาทําวิทยานิพนธ์และนําวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์เผยแพร่ทุกหลักสูตรเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้ง
นักศึกษาและวิทยาลัย   

รองศาสตราจารย์ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช  กรรมการสภาวิทยาลัยสอบถามสรุปได้ว่า  วิทยาลัย
ได้มีการศึกษาความต้องการของตลาด  กลุ่มเป้าหมายของนักศึกษาเพื่อประกอบการเปิดการจัดการการศึกษา
นอกที่ต้ังหรือไม่  อย่างไร  ซึ่งเรื่องดังกล่าวถือว่าเป็นความเสี่ยงประการหนึ่งด้วย  ดังนั้นหากวิทยาลัยมีความ
ต้องการจะเปิดการเรียนการสอนสาขาวิชาใดขอให้วิทยาลัยนําผลของการศึกษาความต้องการของตลาด
ประกอบการพิจารณาในที่ประชุมด้วย  เพื่อให้เกิดความม่ันใจและทิศทางที่จะสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.  เสถียรณภัสฯ  รายงานเพิ่มเติมสรุปได้ว่า  วิทยาลัยได้มีการสํารวจ
ความต้องการของตลาดและมีความเป็นไปได้ที่จะมีผู้ใหค้วามสนใจเข้าศึกษาต่อเพื่อประกอบการเปิดการจัด
การศึกษานอกที่ต้ังเรียบร้อยแล้ว 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 
๕.๑๑  อนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยนครราชสีมา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 
อาจารย์ฉลอม  อินทกุล  อธิการบดีมอบอาจารย์อรณิชชา  ทศตา  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกัน

คุณภาพการศึกษาและบริหารความเสี่ยงรายงานต่อที่ประชุม  อาจารย์อรณิชชาฯ  รายงานสรุปได้ว่า  วิทยาลัย
ได้จัดทําแผนความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องซึ่งแผนจัดการความเสี่ยงในปีการศึกษา  ๒๕๕๕  สะท้อนถึงแผนความเสี่ยง
ในปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ดังนั้นฝ่ายบริหารจัดการความเสี่ยงจะนําเสนอรายงานสรุปผลการจัดการความเสี่ยงใน 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  สรุปได้ว่า  ความเสี่ยงของปีการศึกษา  ๒๕๕๕  มีทั้งหมด  ๕  ปัจจัย  ปัจจัยความเสี่ยง   
ที่หนึ่งเรื่องการผลิตบัณฑิตในสาขาที่มีสภาวิชาชีพรองรับ  ปัจจัยความเสี่ยงที่สองเรื่องการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก  ปัจจัยความเสี่ยงที่สามเรื่องผลงานวิจัยและการจัดทําตําราวิชาการ  ปัจจัยความเสี่ยงที่สี่



 ๒๘

เรื่องการลาออกของบุคลากร  และปัจจัยความเสี่ยงที่ห้าเรื่องค่าใช้จ่ายของวิทยาลัย  ทั้งห้าปัจจัยความเสี่ยงของ
วิทยาลัยยังดําเนินการจัดการความเสี่ยงไม่แล้วเสร็จ  มีบางปัจจัยความเสี่ยงที่ยังเกิดขึ้นในปีการศึกษา  ๒๕๕๖  
เช่น  ปัจจัยความเสี่ยงเรื่องผลงานวิจัยการจัดทําตําราทางวิชาการ  ในการดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความ
เสี่ยงในปีการศึกษา  ๒๕๕๖ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้อง  ๕  ประเด็น  
๔  พันธกิจหลักของวิทยาลัยและมุมมองการบริหารจัดการ  เมื่อพิจารณาแล้วจะมีความเสี่ยงที่ดําเนินการจัดการ
ความเสี่ยงไม่แล้วเสร็จต่อเนื่องจากปีการศึกษา  ๒๕๕๕  และได้นํามาจัดการความเสี่ยงในปีการศึกษา  ๒๕๕๖  
ทั้งหมด  ๑๙  เรื่องประกอบด้วย  ความเสี่ยงตามภารกิจด้านการผลิตบัณฑิตจํานวน  ๖  เรื่อง  ความเสี่ยงตาม
ภารกิจด้านการวิจัยหรือผลงานทางวิชาการจํานวน  ๕  เรื่อง  ความเสี่ยงตามภารกิจด้านการบริการวิชาการ
จํานวน  ๒  เรื่อง  ความเสี่ยงตามภารกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจํานวน  ๑  เรื่อง  และความเสี่ยง
ตามภารกิจด้านการบริหารจัดการจํานวน  ๕  เรื่อง  โดยการจัดการความเสี่ยงเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ความ
เสี่ยงเกิดขึ้นนั้น  วิทยาลัยกําหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง  ๔  ประการ  คือ  การยอมรับความเสี่ยง  
การเลิกหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง  และการแก้ไข ลด  รวมถึงการ
ควบคุมป้องกันความเสี่ยง 

ความเสี่ยงตามภารกิจด้านการผลิตบัณฑิตมีความเสี่ยงทั้งหมด ๖  เรื่อง  คือ  อัตราการออก
กลางคันของนักศึกษา  จํานวนอาจารย์ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษา  บุคลากรลาออก  บุคลากรมีไม่
เพียงพอกับภาระงานและขาดทักษะด้านการปฏิบัติงาน  การผลิตบัณฑิตในสาขาที่มีสภาวิชาชีพตามมาตรฐาน
หลักสูตร  และผลงานวิจัยของนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
ระดับชาติหรือนานาชาติ   ปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีการวิเคราะห์จากปีการศึกษา  ๒๕๕๕  วิทยาลัย
มีการจัดการความเสี่ยง  เช่น  ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการนักศึกษา  กรเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
ให้เกิดความเหมาะสม  การสร้างแรงจูงใจให้ความรู้ในการทําผลงานทางวิชาการ  เป็นต้น  ความเสี่ยงตาม
ภารกิจด้านการวิจัยหรือผลงานทางวิชาการจํานวน  ๕  เรื่อง  คือ  ระบบและกลไกการบริหารจัดการวิจัยไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย  บุคลากรขาดทักษะในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  ร้อยละของ
ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือด้านสังคม  ชุมชน  ต่ออาจารย์ประจํามีจํานวนน้อย  จํานวน
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่ออาจารย์ประจําลดลง  และผลผลิตด้านตํารามีจํานวนน้อย   วิทยาลัยมี
การจัดการความเสี่ยงเช่น  มีระบบการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานวิจัย  จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการ  บูรณาการการวิจัย  เป็นต้น  ความเสี่ยงตามภารกิจด้านการบริการวิชาการจํานวน  ๒  เรื่อง  คือ  
ผลงานวิจัย       ที่บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการยังมีจํานวนน้อยและไม่เป็น
รูปธรรมและความเข้มแข็งของระบบการบริการวิชาการท่ีต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม   วิทยาลัยจัดการความเสี่ยง
เช่น  สร้างเครือข่ายในการบริการวิชาการเพื่อบูรณาการแก่ชุมชน  เป็นต้น  ความเสี่ยงตามภารกิจด้านการ  
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจํานวน  ๑  เรื่อง คือ  ผลผลิตด้านศิลปวัฒนธรรมขาดความเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  
วิทยาลัยได้ดําเนินการจัดการความเสี่ยงโดยสร้างฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม  เพื่อเป็นการเผยแพร่ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมที่ดําเนินการโดยวิทยาลัยและมีการตรวจสอบ  รายงานความก้าวหน้าให้ผู้บริหารทราบ  และ
ความเสี่ยงตามภารกิจด้านการบริหารจัดการจํานวน  ๕  เรื่อง  คือ  นักศึกษาทุกสาขาวิชามีจํานวนลดลง  
งบประมาณในการบริหารจัดการไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย  การรับรองคุณภาพการศึกษาจากภายในและภายนอก  



 ๒๙

วัสดุอุปกรณ์เสื่อมคุณภาพและการสื่อสารภายในองค์กร  วิทยาลัยมีการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว  เช่น  
พัฒนาการสร้างภาพลักษณ์ของวิทยาลัยประชาสัมพันธ์การรับผู้เข้าศึกษาในเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง  เป็นต้น  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้นําปัจจัยเสี่ยงไปจัดทําโครงการในแผนพัฒนาวิทยาลัยปีการศึกษา  ๒๕๕๖  
ในแผนงานโครงการจะมีการกําหนดงบประมาณโครงการ  ผู้รับผิดชอบเพื่อดําเนินการ  ดังนั้นเพื่อให้การ
ดําเนินงานวิทยาลัยนครราชสีมา ได้เป็นไปอย่างมีทิศทางที่แน่นอนชัดเจนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธานและวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยนครราชสีมา  วิทยาลัยนครราชสีมาจึงได้จัดทํา
แผนการจัดการความเสี่ยงปีการศึกษา ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้วเพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีการศึกษา  
๒๕๕๖  นี้  ฝ่ายประกันคุณภาพ  วิทยาลัยนครราชสีมา  ได้นําเรื่องแผนบริหารความเสี่ยงเข้าที่ประชุม
กรรมการบริหารวิชาการ  ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖   
ที่ประชุมมีมติให้นําเสนอสภาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ  จึงเรียนเสนอกรรมการสภาวิทยาลัยเพื่อโปรดอนุมัติ  และสภา
วิทยาลัยมีอํานาจอนุมัติตามความในมาตรา ๓๔ (๒๕) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

รองศาสตราจารย์สุรภี  อิงคากุล  ประธานที่ประชุมให้ความเห็นสรุปได้ว่า  วิทยาลัยควรมีการ
ต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อร่วมพิจารณาปัจจัย  วิเคราะห์  จัดการความเสี่ยง  และใน
เบื้องต้นวิทยาลัยควรพิจารณาระดับความเสี่ยงเป็นหลักในการจัดการความเสี่ยง  หากเรื่องใดมีความเสี่ยงที่อยู่ใน
ระดับสูงควรเร่งดําเนินการจัดการเป็นลําดับแรก  การจัดการความเสี่ยงโดยจัดทําเป็นโครงการ  กิจกรรมหรือ
วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีความชัดเจนสามารถนําไปปฏิบัติได้จริงเพื่อจัดการความเสี่ยงให้สิ้นไป 

รองศาสตราจารย์กาญจนา  นาถะพินธุ  กรรมการสภาวิทยาลัยให้ความเห็นสรุปได้ว่า  จาก
การพิจารณาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า  เบ้ืองต้นวิทยาลัยควรจัดลําดับความรุนแรงของความ
เสี่ยงเป็นลําดับแรกก่อน  โดยมีการกําหนดสีความรุนแรงของความเสี่ยงเช่น  ความเสี่ยงมาก  ปานกลางหรือ
ความเสี่ยงน้อย  การดําเนินการดังกล่าวจะทําให้ทราบว่าความเสี่ยงใดที่วิทยาลัยต้องเร่งดําเนินการจัดการความ
เสี่ยงอย่างเร่งด่วน  จากผลการประเมินความเสี่ยงในปีการศึกษา  ๒๕๕๕  วิทยาลัยจะทราบได้ว่ามีความเสี่ยงที่
ยังไม่จัดการให้เเล้วเสร็จยังคงสะท้อนและเกดิต่อเนื่องในปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ดังนั้นวิทยาลัยต้องมีการปรับ
รูปแบบของการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดความรุนแรงของความเสี่ยงลง  เมื่อพิจารณาเรื่องวิธีการจัดการความ
เสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามภารกิจด้านบริหารจัดการเรื่องนักศึกษาทุกสาขาวิชามีจํานวนลดลง  
แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงของวิทยาลัยคือการเพิ่มหลักสตูรใหม่ในระดบัปริญญาตรีนัน้ ให้ข้อสังเกตว่าไม่เห็น
ด้วยกับวิธีการจัดการความเสี่ยงเพราะอาจทําให้เกิดปัญหาใหม่ขึ้นมา  แต่หากวิทยาลัยจัดการความเสี่ยงโดยการ
พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนหรือการสร้างภาพลักษณ์ของวิทยาลัย  อันจะส่งผลทําให้มี
จํานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นได้   

อาจารย์สมศักด์ิ  สุคําภา  กรรมการสภาวิทยาลัยให้ความเห็นสรุปได้ว่า  จากการพิจารณาแผน
บริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยเรื่องปัจจัยความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยง  วิทยาลัยควรวิเคราะห์หาปัญหา
และสาเหตุของการเกิดปัจจัยและประเด็นความเสี่ยง  เช่น  ความเสี่ยงตามภารกิจด้านการผลิตบัณฑติเรื่องอัตรา
การลาออกกลางคันของนักศึกษา  ซึ่งมีประเด็นความเสี่ยงย่อยและแนวทางการจัดการความเสี่ยง  แต่ยังไม่มีการ
ระบุสาเหตุของปัจจัยที่เกิดความเสี่ยงระบุไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง  หากวิทยาลัยสามารถค้นพบปัญหาและ
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สาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงได้วิทยาลัยจะสามารถแก้ปัญหาที่ต้นเหตุหรือหาวิธีการป้องกันกําหนดแนวทาง
ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ 

รองศาสตราจารย์ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช  ให้ความเห็นเพิ่มเติมสรุปได้ว่า  เห็นด้วยกับ
ข้อเสนอแนะของอาจารย์สมศักด์ิฯ  เพราะความเสี่ยงกับการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ยังไม่มีความสอดคล้องกันในบางประเด็น  ยังไม่มีความเพียงพอที่จะสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง  
อีกทั้งเมื่อพิจารณาแล้วปัจจัยความเสี่ยงมีมากและมีความรุนแรงแต่วิทยาลัยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงน้อย
เกินไป  ดังนั้นขอให้วิทยาลัยดําเนินการปรับวิธีการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม  และในบางความเสี่ยงมีการจัดการ
ความเสี่ยงหลากหลายวิธีการมากเกินไป  ในขณะเดียวกันบางความเสี่ยงมีวิธีการจัดการความเสี่ยงน้อยเกินไป  
ดังนั้นหากวิทยาลัยต้องการจัดการความเสี่ยงใดๆ  ก็ตามต้องค้นหาสาเหตุของความเสี่ยงต่างๆ  นั้นเพื่อ
ประกอบการจัดการความเสี่ยงด้วย 

อาจารย์พัฒน์ศิณ  สําเริงรัมย์  กรรมการสภาวิทยาลัยให้ความเห็นเพิ่มเติมสรุปได้ว่า  ในเรื่อง
ของความเสี่ยงของวิทยาลัยนั้น  วิทยาลัยมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะจัดการความเสี่ยงให้หมดสิ้นไป  แต่ใน
บางครั้งมีอุปสรรคที่ไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้  อย่างไรก็ตามวิทยาลัยได้นํานโยบายจากสภาวิทยาลัยเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

รองศาสตราจารย์สุรภีฯ  ให้ความเห็นเพิ่มเติมสรุปได้ว่า  เรื่องกรรมการบริหารความเสี่ยงของง
ฝ่ายบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยน่าจะทาํงานได้กว้างและมีความชัดเจนมากขึ้น  และช่วยตรวจสอบระบบการ
ทํางานของบุคลากรมากยิ่งขึ้น  วิทยาลัยควรมีการส่งเสรมิให้ฝ่ายบริหารงานบุคคลมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น  เพราะ
จะทําให้ระบบของการทํางานดีขึ้น 

อาจารย์สมศักด์ิฯ  ให้ความเห็นเพิ่มเติมสรุปได้ว่า  ในการประชุมที่ผ่านมาได้เคยให้ข้อสังเกตไว้
ว่า  การบริหารองค์กรสมัยใหม่ไม่ควรที่จะให้การจัดการความเสี่ยงอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุด
ใดชุดหนึ่ง  หรือมอบหมายให้คณะบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดูแลเป็นการเฉพาะ  แต่ต้องถือว่าเรื่องความเสี่ยงเป็น
หน้าที่ของบุคลากรทุกคนต้องร่วมกันบริหารจัดการความเสี่ยง  ฉะนั้นบุคลากรทุกคนในองค์กรต้องร่วมกัน
บริหารความเสี่ยง  ถ้ามอบให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง  เช่น  ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงแต่เพียงฝ่ายเดียวเพื่อแก้ปัญหาในการจัดการความเสี่ยงจะทําให้การแก้ไขหรือ
จัดการความเสี่ยงไม่สามารถทําได้เต็มประสิทธิภาพ  กล่าวโดยสรุปขอให้วิทยาลัยประชุมร่วมกันเพื่อกําหนด
แนวทางให้ทุกคณะวิชาทุกหน่วยงานจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงโดยให้มีคณะกรรมการกลางทําหน้าที่ให้
คําปรึกษา เมื่อคณะวิชาจัดทําแผนความเสี่ยงเรียบร้อยแล้วให้นําเข้าที่ประชุมเพื่อหาวิธีการหรือแนวทางในการ
จัดการความเสี่ยงร่วมกัน 

รองศาสตราจารย์สุรภีฯ  ใหค้วามเห็นเพิ่มเติมสรุปได้ว่า  เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของอาจารย์
สมศักด์ิฯ  ที่กําหนดให้ทุกคณะวิชาร่วมกันบริหารจัดการความเสี่ยง   

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ โดยขอให้วิทยาลัยแก้ไขแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิทยาลัย 
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๕.๑๒ อนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสตูรและการเรยีนการสอน  
(หลักสูตรใหม ่ พ.ศ.  ๒๕๕๖) 

อาจารย์ฉลอม  อินทกุลอธิการบดีมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ผดุง  เพชรสุข  อาจารย์ประจํา
บัณฑิตวิทยาลัยรายงานต่อที่ประชุม  ผู้ช่วยศาสตรารย์ดร.ผดุงฯ  รายงานสรุปได้ว่า   หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรใหม่   หลักสูตรดังกล่าวได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๒๐  มิถุนายน  
๒๕๕๖  จากนั้นบัณฑิตวิทยาลัยได้ร่างหลักสูตรเพื่อให้คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
เมื่อวันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖  และมีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเพื่อ
นําเข้าคณะกรรมการบริหารวิชาการในคราวการประชุมครั้งที่  ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖    เมื่อวันที่  ๑๘  
กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ที่ผ่านมา  หลักสูตรดังกล่าวถูกจัดทําขึ้นตามแนวคิดและนโยบายของคุรุสภาและความ
เป็นไปได้ตามศักยภาพของวิทยาลัย  ซึ่งพิจารณาได้ว่าคุรุสภามีความต้องการให้สถาบันการศึกษาชะลอการผลิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  แต่ในขณะเดียวกันมีบุคลากรที่มีความพร้อมทางด้านหลักสูตรและการเรียน
การสอน  รวมไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจที่จะศึกษาหลักสูตรนี้  เช่น  ครู  ที่ยังไม่มีวุฒิการศึกษาทางด้าน
ปริญญาโทในการเรียนการสอน  แม้กระทั่งบุคลากรที่มีความสนใจและต้องการที่จะเปลี่ยนสายงานเป็นวิชาชีพ
ครูมีความสนใจที่จะเรียนสาขาดังกล่าว  บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้นําเสนอหลักสูตรดังกล่าวเพ่ือขออนุมัติเปิดการ
เรียนการสอน   

การจัดการศึกษาของหลักสูตรและการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น  ๒  แผน  คือ  แผน  ก   
แบบ  ก  ๒  คืออัตราส่วนในการเรียนและการทําวิทยานิพนธ์ร้อยละห้าสิบ   และ  แผน  ข  เป็นการศึกษาและ
ทําค้นคว้าอิสระจํานวน  ๖  หน่วยกิต  รวมทั้งหลักสูตรจํานวน  ๓๙  หน่วยกิต  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดคือมีทั้งหมด  ๓  คน  อาจารย์ประจํา
หลักสูตรมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สกอ. กําหนดมีทั้งหมด  ๕  คน  จากการพิจารณาของบัณฑิตวิทยาลัยปัญหา
ที่จะพบจากนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาคือปัญหาทางด้านภาษา  คอมพิวเตอร์   รวมถึงผู้ที่มีความต้องการที่จะศึกษา
ด้านวิชาชีพครูแต่ไม่มีพ้ืนฐานด้านการศึกษา  เป้าหมายที่สําคัญอีกกลุ่มหนึ่งคือมีบุคลากรทางสายวิทยาศาสตร์
และสายอื่นมีความสนใจและต้องการที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้  เมื่อพิจารณาปัญหาต่างๆ  เหล่านั้นกับแนว
ทางการแก้ปัญหาที่กําหนดไว้ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรและการเรียนการสอนมีวิธีการแก้ปัญหาที่
ครอบคลุมครบถ้วน  ในเรื่องของแผนการรับนักศึกษาหากหลักสูตรได้รับความเห็นชอบจากสกอ. จะสามารถรับ
นักศึกษาได้ในภาคการศึกษาที่  ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  กลุ่มละ  ๒๕  คน  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรถ้าเป็น
หลักสูตรปกติจํานวน  ๓๙  หน่วยกิตเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น  ๑๑๐,๐๐๐  บาท  ส่วนหลักสูตรที่จัดการเรียนการ
สอนเสริมสําหรับผู้ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูต้องเรียนเพิ่มอีก  ๑๕  หน่วยกิตค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกจํานวน  ๓๐,๐๐๐  
บาท  รายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรจะมีการจัดการเรียนการสอน  แผน  ก  แบบ  ก  ๒  และแผน  ข  
บัณฑิตวิทยาลัยได้ดําเนินการแก้ไขหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารวิชาการเรียบร้อยแล้วจึงนําเสนอกรรมการเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

อาจารย์สมศักด์ิ  สุคําภา  กรรมการสภาวิทยาลัยให้ความเห็นสรุปได้ว่า  วิทยาลัยได้ศึกษา
ความต้องการของตลาดประกอบการจัดทําหลักสูตรหรือไม่  อย่างไร  และเห็นว่าหลักสูตรดังกล่าวมีหลาย



 ๓๒

สถาบันที่เปิดการเรียนการสอนในด้านนี้  ดังนั้นหากวิทยาลัยจะเปิดการเรียนการสอนขอให้วิทยาลัยศึกษาความ
ต้องการของตลาดแล้วนําผลการศึกษาแสดงประกอบการพิจารณาอนุมัติด้วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ผดุงฯ  รายงานเพิ่มเติมสรุปได้ว่า  บัณฑิตวิทยาลัยยังไม่ได้มีการสํารวจ
จํานวนนักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษา  เพียงแต่ได้ประชาสัมพันธ์โดยการเข้าพบนักศึกษาหรือบุคลากร
ตามสถานศึกษาต่างๆ  รวมถึงหน่วยงานที่จัดการศึกษาต่างๆ  โดยการนิเทศนักศึกษาของวิทยาลัยที่เป็น
พนักงานอัตราจ้างของหน่วยงานทางการศึกษา  ซึ่งบุคคลดังกล่าวให้ความสนใจที่จะเข้าศึกษาในสาขาวิชานี้แต่
ยังไมม่ีการตรวจสอบจํานวนของผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อที่ชัดเจน 

รองศาสตราจารย์ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช  กรรมการสภาวิทยาลัยให้ความเห็นสรุปได้ว่า  การ
เปิดหลักสูตรใหม่ถือว่าเป็นความเสี่ยงสูงมาก  เป็นความเสี่ยงทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน  ดังนั้นหาก
วิทยาลัยต้องการจะเปิดหลักสูตรใหม่ต้องมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้หรือความ
ต้องการของตลาดก่อน  เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเมื่อเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวแล้วจะไม่เกิดปัญหาเรื่องการ
จัดการเรียนการสอน  การดูแลนักศึกษา  เพราะมีการแข่งขันอยู่ในระดับสูงมากทั้งภาครัฐและเอกชน   ดังนั้น
หากวิทยาลัยได้มีการสํารวจความต้องการของตลาดเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรจะส่งผลให้เกิด
ความมั่นใจต่อการจัดการศึกษาแบบยั่งยืนได้ 

รองศาสตราจารย์สุรภี  อิงคากุล  ประธานที่ประชุมให้ความเห็นสรุปได้ว่า  เห็นด้วยกับ
ข้อเสนอแนะของอาจารย์สมศักด์ิฯ  และรองศาสตราจารย์ดร.เพ็ญศรีฯ  และเห็นว่าในช่วงระยะเวลาสองปีนี้
วิทยาลัยไม่ควรจะเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนใดๆ  แต่น่าจะดําเนินการฟื้นฟูวิทยาลัยให้เข้าสู่สภาวะที่
สามารถจะดําเนินการได้อย่างราบรื่น   

อาจารย์ดร.เรียม  ตันศิร ิ  กรรมการสภาวิทยาลัยผู้รับใบอนุญาตให้ความเห็นสรุปได้ว่า  ขอให้
วิทยาลัยบริหารงานและดําเนินไปแบบช้า ๆ  อย่างมั่นคงทํางานอย่างรอบคอบถี่ถ้วนและคํานึงถึงประโยชน์แก่
นักศึกษาให้มากที่สุด 

อาจารย์สมศักด์ิฯ  ให้ความเห็นเพิ่มเติมสรุปได้ว่า  หากวิทยาลัยดําเนินการศึกษาแนวโน้ม
จํานวนนักศึกษาทั้งวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่นที่เปิดการเรียนการสอนในลักษณะเดียวกันในพื้นที่เดียวกัน
โดยมีข้อมูลชัดเจนเพียงพอต่อการพิจารณาสามารถที่จะเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวได้  การศึกษา
แนวโน้มนักศึกษาของวิทยาลัยอาจทําในรูปแบบของการสอบถาม  สว่นการศึกษาแนวโน้มของสถาบันอื่นอาจ
เป็นการศึกษาจากข้อมูลย้อนหลังสามปี หากได้จํานวนนักศึกษาที่เป็นข้อเท็จจริงมีความสอดคล้องกันที่ประชุม
สามารถพิจารณาหลักสูตรดังกล่าวได้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ผดุงฯ  รายงานเพิ่มเติมสรุปได้ว่า  หลักสูตรการเรียนการสอนมีจุดเด่นที่
มีความแตกต่างจากสถาบันอื่นกล่าวคือ  มีการนําหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเข้ามาผสมผสานกับ
หลักสูตรระดับปริญญาโทซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรที่มีความแตกต่างจากหลักสูตรอื่น  และบัณฑิตวิทยาลัยได้ศึกษา
จํานวนสถานศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนด้านหลักสูตรการเรียนและการสอนพบว่าในจังหวัดนครราชสีมามี
สถานศึกษาเปิดหลักสูตรดังกล่าวเพียงหนึ่งสถานศึกษา     



 ๓๓

อาจารย์สมศักด์ิฯ  ให้ความเห็นเพิ่มเติมสรปุได้ว่า  ขอให้วิทยาลัยดําเนินการจัดทําแผนธุรกิจ  
วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน  ความต้องการของตลาด  จํานวนนักศึกษาที่เป็นข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณา
อนุมัติหลักสูตรและนําเข้าทีป่ระชุมในการประชุมสภาครั้งต่อไป 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  และขอให้วิทยาลยัดําเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

ของกรรมการสภาวิทยาลัย 
 
๕.๑๓  อนุมัติโครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัยนครราชสีมา 
อาจารย์ฉลอม  อินทกุลอธิการบดีมอบอาจารย์รุจินันท์  วาธีวัฒนารัตน์  รองอธิการบดีฝ่าย

กฎหมายและกิจการสภาวิทยาลัยรายงานต่อที่ประชุม  อาจารย์รุจินันท์ฯ  รายงานสรุปได้ว่า  เพื่อให้การบริหาร
วิทยาลัยนครราชสีมาได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาและความ
เจริญก้าวหน้าของวิทยาลัยนครราชสีมา  จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารวิทยาลัยในปี
การศึกษา ๒๕๕๖  โดยโครงสร้างดังกล่าวมีการเพิ่มตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ   เพื่อปฏิบัติงาน
ด้านประชาสัมพันธ์นักศึกษา   ดังนั้นวิทยาลัยจึงได้มีการเพิ่มหน่วยงานดังกล่าวขึ้น  วิทยาลัยได้นําโครงสร้างการ
บริหารวิทยาลัย  เข้าที่ประชุมกรรมการบริหารวิชาการ  ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖      
ลงวันที่ ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ และสภาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่อนุมัติ  ตามความในมาตรา ๓๔ (๙) แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๔๖  จึงเรียนเสนอเพื่อโปรดอนุมัติ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 
๕.๑๔  ใหค้วามเห็นชอบ 
๕.๑๕  ใหค้วามเห็นชอบการแต่งตั้ง/ถอดถอน รองอธิการบด ี
๕.๑๕.๑    ให้ความเหน็ชอบการแต่งตั้ง/ถอดถอน รองอธิการบดฝี่ายแผนและพัฒนา   
อาจารย์ฉลอม  อินทกลุอธิการบดีมอบอาจารย์รุจินันท์  วาธีวัฒนารัตน์  รองอธิการบดีฝ่าย

กฎหมายและกจิการสภาวิทยาลัยรายงานต่อที่ประชุม  อาจารย์รุจินันท์ฯ  รายงานสรุปได้ว่า  เนื่องจากอาจารย์
พัฒนศิณ  สําเริงรัมย์  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  ได้ลาออกจากวิทยาลัย  เพื่อให้มีบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ  
ที่มีความรู้ความสามารถได้กํากับดูแลบริหารงานด้านแผนและพัฒนาทดแทนคนเดิมทีล่าออก  ดังนั้นวิทยาลัย
นครราชสีมาได้เสนอแต่งต้ัง อาจารย ์อรณชิชา ทศตา ให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  ซึ่งมี
คุณสมบัติเป็นไปตามความในมาตรา ๓๙ และ ๔๑   แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖  
วิทยาลัยจึงนําเสนอกรรมการสภาวิทยาลัยมาเพื่อโปรดให้ความเห็นชอบในการถอดถอน อาจารย์พัฒนศิณ  
สําเริงรัมย์  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา    และวิทยาลัยนําเรียนเสนอกรรมการสภาเพื่อให้ความเห็นชอบ
ในการแต่งต้ังอาจารย์ อรณิชชา  ทศตา ให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีฝา่ยแผนและพัฒนา  สภาวิทยาลัย         
มีอํานาจหน้าที่ให้ความเห็นชอบในการแต่งต้ังและถอดถอนรองอธิการบดีตามความในมาตรา ๓๔ (๑๖) แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ จงึเรียนมาเพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ 



 ๓๔

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบถอดถอนอาจารย์พัฒน์ศิณฯ  จากตําแหน่ง

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา  และใหค้วามเห็นชอบแต่งต้ังอาจารย์อรณิชชาฯ  ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี
ฝ่ายแผนและพฒันา 

 
๕.๑๕.๒  ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
อาจารย์ฉลอม  อินทกลุอธิการบดีมอบอาจารย์รุจินันท์  วาธีวัฒนารัตน์  รองอธิการบดีฝ่าย

กฎหมายและกจิการสภาวิทยาลัยรายงานต่อที่ประชุม  อาจารย์รุจินันท์ฯ  รายงานสรปุได้ว่า  เนื่องจากวิทยาลัย
มีการปรับโครงสร้างการบริหารในปีการศึกษา  ๒๕๕๖  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานยิ่งขึ้น     
วิทยาลัยเห็นควรแต่งต้ังผู้รับผิดชอบงานด้านกิจการพิเศษ  โดยแต่งต้ังอาจารย์ดร.เฉลิมชัย  มนูเศวต  เพื่อดํารง
ตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษเพื่อทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครตามโครงสร้างการบริหารงานที่
มีการเพิ่มตําแหน่งดังกล่าว ซึ่งสภาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบการแต่งต้ังตําแหน่งรอง
อธิการบดี ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  มาตรา  ๓๔  (๑๖)  จงึเรียนมาเพื่อ
โปรดให้ความเห็นชอบในการแต่งต้ังตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบแต่งต้ังอาจารย์ดร.เฉลิมชัย  มนูเศวต  ดํารง

ตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
 

ระเบยีบวาระที่  ๖  เรื่องอื่นๆ 
๖.๑  กําหนดการประชุมสภาครั้งที่  ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

          เลขานุการสภาวิทยาลัยแจ้งต่อที่ประชุมสรุปว่าตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
กําหนดให้มีการประชุมกรรมการสภาสถาบันอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย            
ฝ่ายเลขานุการสภาวิทยาลัยเสนอวันประชุมสภาวิทยาลัยครั้งต่อไปในวันศุกร์ที่  ๒๗ กันยายน  ๒๕๕๖  เวลา  
๑๓.๓๐  น. 

 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ   
 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๘.๐๐  น. 
  

    
 (อาจารย์รุจินนัท์  วาธีวัฒนารัตน์) 

                ผู้จดบันทึกการประชุม/ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


